

ข่าวประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2565

## ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ที่	ที่มา	ประเด็น/สาระสำคัญ	หน้า
1	มติชนออนไลน์	เมืองอุบลฯ-วารินชำราบ ยังวิกฤตหนักมาก ชาวบ้านถามหา ส.ส. – ชัด กฏเหล็ก กกต. ไม่ยุติธรรม	1
2	ข่าวสดออนไลน์	แม่น้ำน้อยเอ่อ เสนาจมมิด โวย ส.ส. หายหน้าไม่ช่วยเหลือ	3
3	แนวหน้าออนไลน์	พลังธรรมใหม่ฉะนโยบาย ‘ก้าวไกล’ เปิดช่องชังชาติ ย้อนถาม ‘ม.112’ เตือดร้อนใคร	5
4	สยามรัฐออนไลน์	"โฆษกพลังธรรมใหม่" อัดนโยบาย "ก้าวไกล" ไร้ประโยชน์ ย้อนถาม ม.112 สร้างความเดือดร้อนให้ใคร	6
5	กรุงเทพธุรกิจ	“จตุพร” เบรกมือบ! ยังไม่ลงถนน 16 ต.ค. รอศาล รธน.ตีความ 2 กม.ลูกก่อน	7
6	แนวหน้าออนไลน์	'จตุพร'ประเมินสถานการณ์ 3 ฝ่าย ถอดรหัส'ตาสิน-ตานา-ตಾಯู'รอคว่ำ พุงปลา	9
7	สยามรัฐออนไลน์	ล้มตಾಯู-3 ป. “จตุพร-นิติธร” ย้ำแก้ รธน.ก่อนเลือกตั้ง ลั่นคิดรวบอำนาจ ฟัง ปท.	12

## บทความ/ซุบซิบ

ที่	ที่มา	ประเด็น/สาระสำคัญ	หน้า
1	มติชนสุดสัปดาห์	จับสัญญาณ ‘พปชร.’ ระส่ำ ส.ส.หาทางชิง-หวังได้ไปต่อ	15
2	มติชนออนไลน์	เดินหน้าชน : เช็กยอดส.ส.	18
3	ข่าวสดออนไลน์	บทบรรณาธิการ – ไม่เร็วแต่ต้องไม่ช้า	20
4	เดลินิวส์ออนไลน์	สังคมภูมิภาคใต้ตอนล่าง...จับตาปรากฏการณ์ ‘สุนัขป่วยให้กระโดด’ ส่งสัญญาณเลือกตั้ง!	22
5	แนวหน้าออนไลน์	สก็๊ปแนวหน้า : มองอนาคตการเมืองไทย นับถอยหลังเลือกตั้ง-แก้รธน.	24
6	ไทยโพสต์	ซุบซิบการบ้าน นินทาการเมือง	27

# ข่าวอ้างอิง

# MATICHON ONLINE

เมืองอุบลฯ-วารินชำราบ ยังวิกฤตหนักมาก ชาวบ้านถนมหา ส.ส. - ชัดกภูเหล็ก กกต. ไม่ยุติธรรม

15 ตุลาคม 2565 เวลา 14:06 น.



**น้ำท่วมอุบลฯ 2565 ยังหนัก ชาวบ้านถนมหา ส.ส.ในพื้นที่ อยากจะฝากความทุกข์ความยากให้ ส.ส.ได้รับรู้สื่อไปถึงรัฐบาล**

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสถานการณ์น้ำท่วมอุบลราชธานี ระดับน้ำวันนี้อยู่ที่ 11.49 เมตร ทำให้มีน้ำล้นตลิ่ง 4.86 เมตร พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอุบลฯมากที่สุดยังคงเป็นในอำเภวารินชำราบ และอำเภอเมืองอุบลราชธานี โดยน้ำยังท่วมเข้าบ้านประชาชน และยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากยังมีปริมาณน้ำมูลตอนบนและแม่น้ำชี กำลังไหลมารวมกันที่ จ.อุบลราชธานี

ล่าสุดชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนและเสียหาย จำนวน 19 อำเภอ 139 ตำบล 1,205 หมู่บ้าน ด้านการดำรงชีพ จำนวน 38 ตำบล 246 หมู่บ้านได้รับผลกระทบ 17,816 ครัวเรือน 59,233 คน ถนน 157 สาย วัดและสำนักสงฆ์จำนวน 65 แห่ง โรงพยาบาล สด. 9 แห่ง โรงเรียน 52 โรงเรียน อพยพ 246 ชุมชน 10,844 ครัวเรือน 32,973 คน แยกเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราว 116 จุด จำนวน 5,414 ครัวเรือน 21,122 คน พักบ้านญาติ จำนวน 2,306 ครัวเรือน จำนวน 3,624 คน อพยพขั้นที่สูง 3,123 ครัวเรือน 8,227 คน จังหวัดประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอุทกภัย 18 อำเภอ พื้นที่ทางการเกษตรเสียหาย 335,335 ไร่ พื้นที่ประมง ได้รับความเสียหาย 872.55 ไร่

นอกจากนี้ แม่น้ำมูลน้อยซึ่งเป็นลำน้ำสาขาของแม่น้ำมูลได้เอ่อท่วมสวนสัตว์อุบลฯ เจ้าหน้าที่ได้ย้ายสัตว์ขึ้นที่สูง สำหรับส่วนที่ได้รับผลกระทบได้แกโซน จัดเลี้ยงนกคลาสโซวารี, นกอีมู และราฟรีเมอร์ เบื้องต้นได้มีการสำรองอาหารสัตว์เพื่อให้เพียงพอตลอดช่วงที่คาดการณ์ว่าน้ำจะท่วมต่อเนื่องประมาณ 45 วัน โดยมีสัตวแพทย์ ประจำอยู่ที่สวนสัตว์ตลอด ขณะเดียวกันมีการเฝ้าระวังเรื่องของระดับน้ำในสวนสัตว์ตลอด 24 ชั่วโมง หากพบว่าปริมาณน้ำสูงขึ้น พร้อมอพยพสัตว์โดยทันที

ด้าน นางนวลศรี เครือประสาร หัวหน้าชุมชนเบ็ญจะมะ กล่าวว่า มาอยู่ที่ศูนย์พักพิงโรงเรียนบ้านหนองแก 4 ชุมชนคือ ทัพไท, ชุมชนเบ็ญจะมะ, ชุมชนหลังศาลปกครอง และชุมชนพระปฐม มาอยู่ที่ศูนย์พักพิง 70 คน เวลานี้ ชาวบ้านเดือดร้อนมาก ชาวบ้านก็ ถามหา ส.ส.ในพื้นที่ ก็ไม่เห็น ส.ส.มาช่วย ก็อยากให้มาช่วยเหลืออยู่เพราะเวลาเดือดร้อน กต.ยังจะมาตั้งกฎเหล็ก แบบนี้อีก ซึ่งไม่ยุติธรรมกับชาวบ้าน ไม่น่าจะมีกฎแบบนี้เกิดขึ้น ชาวบ้านต้องการอยากจะให้ ส.ส.ลงมาช่วยเหลือดูแลชาวบ้าน ไม่อยากให้ทิ้งภาระให้กับท้องถิ่นก็ไม่ไหว ชาวบ้านไม่รู้หรือว่าเป็นกฎอะไรแต่เวลาเดือดร้อนมาทำไมไม่เห็นหน้า ชาวบ้านก็จะมีความคิดแบบนี้ สมัยหน้าอย่ามา เวลาอยากได้คะแนนถึงลงมาหาเสียงก็จะ ประมาณนี้ชาวบ้านจะโอดครวญแบบนี้ แต่ก่อนมีน้ำท่วม ส.ส.ก็จะลงมาดูแลบ่อยพอหลังที่มีกฎเหล็ก ออกมา ส.ส.ก็ไม่ มาเพราะว่าติดกฎ อย่างน้อยๆไม่มีของมาแจกมาเห็นหน้าก็ยังดี เพราะว่าชาวบ้านมีความผูกพันรู้จักกับ ส.ส.ในพื้นที่

“ก็อยากจะฝากความทุกข์ความยาก ให้ ส.ส.ได้รับรู้อยาก ให้ ส.ส.มารับรู้ความทุกข์ยากของชาวบ้านที่ถูกน้ำท่วม ว่ามี ปัญหาอะไรไหม เสียหายอะไรบ้าง จะได้มีข้อมูลเวลาซ่อมแซม เวลาเยียวยาจะได้รู้จากปากชาวบ้าน ได้ข้อมูลดิบๆ จาก ชาวบ้าน เพื่อเป็นกระบอกเสียงส่งไปยังรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภาครัฐบางครั้งก็ไม่ได้เอาข้อมูลไปทั้งหมด ที่ ผ่านมาพี่น้องเสียหายชาวบ้านตีราคากันเอง 5,000 บาท แต่ภาครัฐให้ 1,500 บาท ถามว่า 1,500 บาทจะได้อะไรบ้าง ประตุบานเดียวก็ไม่พอ ถ้า ส.ส.ลงมาทางชาวบ้านก็จะฝากข้อมูลให้ได้รับรู้จะได้ไปอธิบายต่อให้มีผู้มีอำนาจก็จะได้ฝาก คำพูดไป แต่ตอนนี้รอดแต่ ปภ.จังหวัดลงมาและช่างทางเทศบาลมาคำนวณชาวบ้านก็จะรับชะตากรรมไป”

อ้างอิง: [https://www.matichon.co.th/region/news\\_3619639](https://www.matichon.co.th/region/news_3619639)



แม่น้ำท่าจีนยังล้น หมู่บ้านตีนครชัยศรีท่วมสูงนับเมตร เร่งอพยพออกจากหมู่บ้าน ขณะที่เจ้าหน้าที่เร่งซ่อมผนังขาดที่ชัยนาท ส่วนที่อ่างทองท่วมเกือบ 2 เมตร ด้านเสนา อยุธยา ก็อ่วมจมแล้วนาน 3 เดือน สิ่งบุรีท่วมวัดหลวงพ่อแพ ขณะที่เขื่อนกาเข้าเวียดนาม ลดระดับกลายเป็นดีเปรสชัน แต่ยังคงระวังเพราะฝนเพิ่มแน่ ทั้งอีสาน กทม. และปริมณฑล ขณะที่เขื่อนลำนางรอง บุรีรัมย์ ล้นแล้ว หลังน้ำทะลักเข้าเกินความจุ ผวาทะลักท่วมหมู่บ้าน

### โวย ส.ส. หายหน้าไม่ช่วยเหลือ

นางนวลศรี เครือประสาร หัวหน้าชุมชน เบญจจะมะ กล่าวว่า มาอยู่ที่ศูนย์พักพิงโรงเรียนบ้านหนองแก 4 ชุมชนคือทัพไท, ชุมชนเบญจจะมะ, ชุมชนหลังศาลปกครองและชุมชนพระปฐม มาอยู่ที่ศูนย์พักพิง 70 คน เวลานี้ชาวบ้านเดือดร้อนมาก ชาวบ้านก็ถามหา ส.ส.ในพื้นที่ ก็ไม่เห็น ส.ส. มาช่วย ก็อยากให้มาช่วยเหลืออยู่เพราะเวลาเดือดร้อน กต. ยังจะมาตั้งกฎเหล็กแบบนี้อีก ซึ่งไม่ยุติธรรมกับชาวบ้าน ไม่น่าจะมีกฎแบบนี้เกิดขึ้น ชาวบ้านต้องการอยากจะให้ ส.ส. ลงมาช่วยเหลือดูแลชาวบ้าน ไม่อยากให้เห็นภาวะให้กับท้องถิ่นมันก็ไม่ไหว ชาวบ้านไม่รู้หรือว่าเป็นกฎอะไรแต่เวลาเดือดร้อนมาทำไมไม่เห็นหน้า ชาวบ้าน ก็จะมีความคิดแบบนี้ สมัยหน้าอย่ามา เวลาอยากได้คะแนนถึงลงมาหาเสียงก็จะประมาณนี้ ชาวบ้านจะโอตครวญแบบนี้ แต่ก่อนมีน้ำท่วม ส.ส. ก็จะมาดูแลช่วยเหลือหลังที่มีกฎเหล็กออกมา ส.ส. ก็ไม่มาเพราะว่าติดกฎ อย่างน้อยๆ ไม่มีของมาแจก มาเห็นหน้าก็ยังดี เพราะว่าชาวบ้านมีความผูกพันรู้จักกับ ส.ส. ในพื้นที่

“ก็อยากจะฝากความทุกข์ความยากให้ ส.ส. ได้รับรู้ อยากให้ ส.ส. มารับรู้ความทุกข์ยากของชาวบ้านที่ถูกน้ำท่วม ว่ามีปัญหาอะไรไหม เสียหายอะไรบ้าง จะได้มีข้อมูลเวลาซ่อมแซม เวลาเยียวยา จะได้รู้จากปากชาวบ้าน ได้ข้อมูลดิบๆ จากชาวบ้าน เพื่อเป็นกระบอกเสียงส่งไปยังรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภาครัฐบางครั้งก็ไม่ได้เอาข้อมูลไปทั้งหมดที่ผ่านมา พี่น้องเสียหายชาวบ้านตีราคากันเอง 5,000 บาท แต่ภาครัฐให้ 1,500 บาท ถามว่า 1,500 บาทจะได้อะไรบ้าง

ประตูปานเดียวก็ไม่พอถ้าส.ส.ลงมาทางชาวบ้านก็จะฝากข้อมูลให้ได้รับรู้จะได้ไปอธิบายต่อให้ ผู้มีอำนาจก็จะได้ฝากคำพูดไป แต่ตอนนี้รอแต่ปภ.จังหวัดลงมาและช่างทางเทศบาลมาคำนวณชาวบ้านก็จะรับชะตากรรมไป”

อ้างอิง: [https://www.khaosod.co.th/newspaper/newspaper-front-page/news\\_7317894](https://www.khaosod.co.th/newspaper/newspaper-front-page/news_7317894)

พลัษรรมใหม่ฉนะนโยบาย'ก้าวไกล'เปิดช่องซังชาติ ย้อนถาม'ม.112'เตือดร้อนใคร

16 ตุลาคม 2565 เวลา 09.48 น.



16 ตุลาคม 2565 นายมหัศจักร โสดี โฆษกพรรคพลัษรรมใหม่ กล่าวถึงกรณีทีพรรคก้าวไกล เปิดชุนนโยบายแรก โดยพูดถึงการเมืองไทยก้าวหน้า (อ่านข่าวทีเกี่ยวข้อง : 'ก้าวไกล'เปิดหน้าเล่นใหญ่!! ชุนนโยบายชุดแรก 'แจกใบแดงนายพล-นิรโทษกรรม-แก้112') ว่า ตนมองว่าถือเป็นสิทธิทีพรรคก้าวไกลสามารถทำได้ แต่การเสนอแก้มาตรา 112 ตนอยากถามว่าประชาชนได้รบัความเตือดร้อนอย่างไร หลาย ๆ ประเทศในโลกนี้ เขาก็มีกฎหมายคุ้มครองประมุขหรือผู้นำประเทศของเขาทีั้งนั้น

นายมหัศจักร กล่าวต่อว่า นโยบายของพรรคก้าวไกลเป็นการเปิดช่องทางกฎหมาย เพื่อให้คนไทยมีความรู้สึกซังชาติตัวเอง หรือต้องการทำลายสถาบันหลักของชาติหรือไม่ เพราะกฎหมายรัฐธรรมนูญได้บัญญัติเอาไว้ว่าเป็นหน้าที่ของคนไทยต้องพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยมาตรา 112 เป็นกฎหมายทีให้ความคุ้มครองพระประมุขของประเทศไทย ซึ่งแต่ละประเทศก็จะออกกฎหมายเพื่อคุ้มครองประมุขของประเทศตัวเองทีแตกต่างกันไป อีกทีัง พรป.การเลือกตั้ง ส.ส.ห้ามนำสถาบันพระมหากษัตริย์มาเกี่ยวข้องกับการหาเสียงเลือกตั้งด้วย

“ผมอยากให กกต. มีความเข้มงวดในการตรวจสอบเรื่องราวต่างๆทีนำมาใช้ในการหาเสียงทีอาจขัดต่อกฎหมายด้วยวันนี้ผมแปลกใจว่า ส.ส.บางคนทีมีหน้าที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติ ทีต้องออกกฎหมายให้ไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อย แต่กลับไม่รู้หน้าที่ของตัวเอง ถ้าเป็นเช่นนี้ ผมคิดว่าช่วงเวลาทีเหลือก่อนทีจะยุบสภาฯ ส.ส.เหล่านี้ควรลาออกไปเลี้ยงควายน่าจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติ เพราะอยู่ต่อไปก็เปลืองเงินภาษีของประชาชนทีต้องจ่ายเป็นเงินเดือนของพวกท่านในทุกเดือน” นายมหัศจักร กล่าว

อ้างอิง: <https://www.naewna.com/politic/686770>

"โฆษกพลั้งธรรมใหม่" อัดนโยบาย "ก้าวไกล" ไร้ประโยชน์ ย้อนถาม ม.112 สร้างความเดือดร้อนให้ใคร  
16 ตุลาคม 2565 เวลา 09:20 น.



วันที่ 16 ต.ค. 65 เวลา 09.00 น. นายมหัทศจักร โสดี โฆษกพรรคพลังธรรมใหม่ กล่าวถึงกรณีที่พรรคก้าวไกล เปิดชุดนโยบายแรก โดยได้พูดถึงการเมืองไทยก้าวหน้า ตนมองว่า ถือเป็นสิทธิที่พรรคก้าวไกลสามารถทำได้ แต่การเสนอแก้มาตรา 112 ตนอยากถามว่า ประชาชนได้รับความเดือดร้อนอย่างไร หลาย ๆ ประเทศในโลกนี้ เขาก็มีกฎหมายคุ้มครองประมุขหรือผู้นำประเทศของเขาทั้งนั้น

นายมหัทศจักร กล่าวต่อว่า นโยบายของพรรคก้าวไกลเป็นการเปิดช่องทางกฎหมาย เพื่อให้คนไทยมีความรู้สึกขังชาติตัวเอง หรือต้องการทำลายสถาบันหลักของชาติหรือไม่ เพราะกฎหมายรัฐธรรมนูญได้บัญญัติเอาไว้ว่า เป็นหน้าที่ของคนไทยต้องพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยมาตรา 112 เป็นกฎหมายที่ให้ความคุ้มครองพระประมุขของประเทศไทย ซึ่งแต่ละประเทศก็จะออกกฎหมายเพื่อคุ้มครองประมุขของประเทศตัวเองที่แตกต่างกันไป อีกทั้ง พรบ.การเลือกตั้ง ส.ส.ห้ามนำสถาบันพระมหากษัตริย์มาเกี่ยวข้องกับการหาเสียงเลือกตั้งด้วย

"ผมอยากให้กต.มีความเข้มงวดในการตรวจสอบเรื่องราวต่างๆ ที่นำมาใช้ในการหาเสียงที่อาจขัดต่อกฎหมายด้วย วันนี้ผมแปลกใจว่า ส.ส.บางคนที่มีหน้าที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติ ที่ต้องออกกฎหมายให้ไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อย แต่กลับไม่รู้หน้าที่ของตัวเอง ถ้าเป็นเช่นนี้ ผมคิดว่าช่วงเวลาที่เหลือก่อนที่จะยุบสภาฯ ส.ส.เหล่านี้ควรลาออกไปเลี้ยงควายน่าจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติ เพราะอยู่ต่อไปก็เปลืองเงินภาษีของประชาชนที่ต้องจ่ายเป็นเงินเดือนของพวกท่านในทุกเดือน" นายมหัทศจักร กล่าว

อ้างอิง: <https://siamrath.co.th/n/391298>



“จตุพร” เบรกมือ! ยังไม่ลงถนน 16 ต.ค. รอศาล รธน.ตีความ 2 กม.ลูกก่อน

15 ตุลาคม 2565 เวลา 13:29 น.



คณะหลอมรวมประชาชนเบรกก่อน! “จตุพร-นายนกเขา” เลื่อนชุมนุมลงถนน 16 ต.ค. อ้าง ปชช.ยังโศกเศร้าเหตุการณ์ยิงหนองบัวลำภู-ภัยน้ำท่วม เผยรอศาล รธน.วินิจฉัย 2 กม.ลูกขัด รธน.หรือไม่ก่อน คาดนัดใหม่ปลาย ต.ค.-ต้น พ.ย.นี้

เมื่อวันที่ 15 ต.ค. 2565 นายจตุพร พรหมพันธุ์ และ นายนิติกร ล้ำเหลือ แกนนำคณะหลอมรวมประชาชน ได้เพชบุรีไลฟ์ประเทศไทยต้องมาก่อน โดยนายจตุพร กล่าวว่า การนัดเคลื่อนไหวนั้นวันที่ 16 ตุลาคมนี้ ต้องเขยิบออกไปเนื่องจากขณะนั้นกันนั้นยังไม่มีเหตุการณ์สังหารหมู่เด็กเล็กที่ จ.หนองบัวลำภู และเกิดน้ำท่วมจำนวนมาก ซึ่งกระทบความรู้สึกประชาชนจึงต้องเลื่อนเวลาออกไปสักระยะหนึ่ง อย่างไรก็ตาม ในช่วงนี้ประชาชนสามารถติดตามรายการพูดคุยในโซเชียลมีเดียได้ตามปกติ โดยเสาร์-อาทิตย์ขยับไปพูดคุยเวลา 10.00 น. ส่วนวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00 น. เหมือนเดิม “เรายังไม่รีบทวนความรู้สึกของประชาชนรวมถึงเรารอการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งคาดปลายเดือนนี้หรือต้นเดือนหน้า จะนัดกันอย่างชัดเจนอีกครั้งหนึ่ง ด้วยเหตุนี้เราจึงเลื่อนเวลาจากวันที่ 16 ตุลาคมนี้ ออกไป เพื่อต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและได้นับหนึ่งประเทศไทยอย่างแท้จริง” นายจตุพร กล่าว

นายจตุพร กล่าวว่า นอกจากนี้ สภาผู้แทนราษฎรจะเปิดประชุมสมัยสุดท้ายในวันที่ 1 พฤศจิกายนนี้ และยังมีเรื่องใหญ่ซึ่งพรรคการเมือง นักเคลื่อนไหว และ ประชาชนต้องติดตาม คือ ศาลรัฐธรรมนูญ จะนัดวินิจฉัยกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ เกี่ยวกับการเลือกตั้ง กับพรรคการเมือง ว่า ขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ ถ้าขัด รัฐธรรมนูญเป็นเพราะเหตุใด เพราะการแก้รัฐธรรมนูญ มาตรา 91 เกี่ยวกับการเลือกตั้งให้ใช้บัตร 2 ใบ แต่ทำได้ครั้งเดียว ส่วนอีกครั้งทำไม่ได้ โดยไม่ยอมให้แก้มาตรา 93-94 ดังนั้น จะต้องไปแก้รัฐธรรมนูญ มาตรา 93-94 กรณี ส.ส.พึงมีด้วยหรือไม่ ซึ่งมีอุปสรรคกับการใช้เสียง ส.ว.อย่างน้อย 83 คนด้วย รวมทั้งอาจต้องทำกฎหมายลูกใหม่หรือไม่ โดยขั้นตอนเหล่านี้ ต้องใช้เวลาทั้งสิ้น และโอกาสเสร็จทันในสมัยประชุมสภานัดสุดท้ายแทบเป็นไปได้ทางการเมือง

“ยิ่งไปกว่านั้น เรื่องเหล่านี้ นักการเมืองมักไม่พูดความจริงกัน เพราะกิเลสจากความอยากเลือกตั้งบังตา กำลังหลงไหลระบบบัตร 2 ใบ ได้เลือก ส.ส.เขต 400 คน แต่โอกาสเกิดการเลือกตั้งยากมาก นอกจากนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประกาศกำหนดการเลือกตั้ง จึงเป็นเพียงการสมมุติว่า ถ้าสภาอยู่ครบวาระ อีกอย่างยังได้แสดงเจตนารมณ์ชัดเจนว่า ถ้ามีการยุบสภา กกต.ไม่กล้าออก พ.ร.ก.เลือกตั้ง-พรรคการเมือง เพราะขัดรัฐธรรมนูญ จึงกลัวความผิด ต้องติดคุก” นายจตุพร กล่าว

นายจตุพร กล่าวว่า หาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ทำตามเสียงเรียกร้องแล้วยุบสภา หรือนิ่งอยู่เงียบจนครบวาระสภา แต่เมื่อไม่มีกฎหมายลูกออกมา ก็เป็นรัฐบาลรักษาการยาวไม่มีกำหนด เนื่องจากข้อความท้ายวรรคสี่ของรัฐธรรมนูญ 60 มาตรา 158 ไม่ให้นับรวมเวลารักษาการเป็นเวลาของตำแหน่งนายกฯ ดังนั้น โอกาส พล.อ.ประยุทธ์ จะชิงยุบสภาย่อมง่าย แล้วได้เป็นนายกฯ ยาวที่สุดด้วย

“ขอให้ประชาชนอดทนอีกนิดเดียว อาจช่วงปลายเดือนนี้ หรือต้นเดือนพฤศจิกายน คำวินิจฉัยของศาล รัฐธรรมนูญต้องออกมา เพราะไม่ต้องการเป็นจำเลยสังคม ซึ่งเท่ากับโยนเผือกร้อนให้สภา ถ้าจะให้วินิจฉัยว่าไม่ขัดรัฐธรรมนูญก็คงไม่กักไว้นานแบบนี้ คงให้ผ่านไปแล้ว ดังนั้น จึงเป็นความตั้งใจ จะอยู่เป็นรัฐบาลรักษาการ ที่นัดกันในวันที่ 16 ตุลาคม ขอเลื่อนออกไปก่อน เพื่อรอคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ และปัญหาน้ำท่วมได้ผ่อนคลาย เราขออยู่ในโลกความเป็นจริง เรารอได้ จะไม่รีบทวนความรู้สึกของ ประชาชน เนื่องจากเวลา และสถานการณ์ไม่เอื้ออำนวยต่อการนัดเคลื่อนไหว” นายจตุพร กล่าว

ส่วนนายนิติธร กล่าวว่า การต่อสู้ครั้งนี้ ต้องสู้ด้วยจิตวิญญาณ และด้วยเนื้อแท้กันจริงๆ จนมีความรู้สึกที่ อุดมการณ์ที่ มุ่งมั่นเป็นสิ่งกินได้ ทำได้ การต่อสู้ที่ผ่านมาเมื่อปี 2557 เรียกร้องปฏิรูปประเทศก็ถูกตัดตอนไปด้วยรัฐประหาร (รปท.) แต่ผู้นำบริหารขณะนี้ไม่ดำเนินการในสิ่งนี้ จึงนำไปสู่อาเพศของสังคมตามมา ทั้งการก่อกวนให้ประชาชนมากมาย เกิดความอดอยาก ยาจน เกิดความชะงักงันความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ด้วยปรากฏการณ์หลายอย่างจึงทำให้ประชาชนต้องอดทน ใช้สติ ความรู้ เพราะการต่อสู้รอบนี้ไม่ได้เรียกร้องให้เกิดการปฏิรูปประเทศ แต่ต้องการทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและสร้างนวัตกรรมใหม่ โดยเฉพาะนวัตกรรมการเมือง การปกครองในการเข้าสู่อำนาจของประเทศอย่างเป็นจริง มีกติกาเป็นธรรม ดังนั้น จึงเลื่อนนัดเคลื่อนไหว 16 ตุลาคมนี้ ออกไปก่อน เนื่องจากจำเป็นให้ความเคารพต่อความรู้สึกประชาชนที่กำลังสูญเสียจากเหตุฆาตกรรมหมู่และภัยน้ำท่วมครั้งใหญ่

“เราจึงให้ความเคารพต่อความจริงของประชาชน เราควรเคารพต่อความรู้สึกของประชาชนที่สูญเสีย และทำในสิ่งที่เราทำได้ก่อน ขอบอกประชาชนใจเย็นและในช่วงนี้เราจะไปช่วยเหลือประชาชนตามกำลังบประมาณของเราและแรงของเรา โดยเรากำลังคิดอ่านกันว่า จะหาข่าวของเครื่องใช้เพื่อไปดูแลพี่น้องที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย” นายนิติธร กล่าว

อ้างอิง: <https://www.bangkokbiznews.com/politics/1032509>

'จตุพร'ประเมินสถานการณ์ 3 ฝ่าย ถอดรหัส'ตาสิน-ตานา-ตาอยู่'รอคว่ำพุงปลา

15 ตุลาคม 2565 เวลา 18.43 น.



“จตุพร-นิติธร” ประเมินสถานการณ์ 3 ฝ่าย “พรรครัฐบาล-ฝ่ายค้าน-3 ป.ในรหัส “ตาสิน-ตานา-ตาอยู่” ซีตาคู่-3 ป. ได้เปรียบเกมเจ้าเล่ห์รอคว่ำพุง “รักษาการ” ยาว อัดตาสินกับตานายุ่งเหยิง แดกแยก อยากรเลือกตั้งหาเสียง ประเคน “ประยุทธ์” รวบอำนาจอีก ดึงสติพรรคร่วมมือ ปชช.แก้ รธน.เปลี่ยนแปลงกติกา ก่อน ดึง รธน.60 สร้างปัญหา อย่าเอาใช้สร้างอนาคตใหม่ เชื่อยังก่อปัญหานำพา ปท.พังย่อยยับ

เมื่อ 15 ต.ค.2565 นายจตุพร พรหมพันธุ์และนายนิติธร ล้ำเหลือ คณะหลอมรวมประชาชน เพชบุรีคูปองประเทศไทย ต้องมาก่อน กล่าวถึงสถานการณ์ชิงอำนาจการเมืองของ “ตาสิน ตานา ตาอยู่” แต่ด้วยเกมเจ้าเล่ห์เหนือชั้นทุกระบวนท่า สุดท้าย “ตาอยู่-3 ป.” จึงรวบอำนาจคุมการนำประเทศอยู่ยาว โดยมีกุลธิดา ช้วนกุล ดำเนินรายการ

นายจตุพร นิยามสถานการณ์ว่า เมื่อการเมืองไทยคือละครได้แต่แสดงหลอกตมกัน ส่วนนักการเมือง มักเป็นคนพูดเท็จให้คนอื่นเชื่อถือ แต่พูดนานเข้าตัวเองกลับเชื่อในสิ่งที่พูดเท็จว่าเป็นเรื่องจริงตามไปด้วย ดังนั้น สถานการณ์ของประเทศในขณะนี้ 3 ป. ประกอบด้วย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ และ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา เป็น “ตาอยู่” ได้เปรียบทางการเมือง ส่วนตาสินเป็นพรรครัฐบาลปัจจุบัน และพรรคฝ่ายค้านอยู่ในสถานะตานา โดยตาสินกับตานาล้วนมีปัญหาภายในแตกแยกขัดแย้งกันภายในทั้งสองฝ่าย

เมื่อแจกแจงฐานเสียงอำนาจการเมืองแล้ว ตาอยู่เริ่มมีฐานสนับสนุนจาก ส.ว. 250 คนในกำมือหาอีก 126 คนก็ได้คุมอำนาจรัฐบาลต่อไป ส่วนตานาเริ่มต้นนับหนึ่งหาเสียงมาแข่งขันถ่วงดุล และตาสินคอยดูที่ท่าของตาอยู่ และพร้อมจับมือตาอยู่ได้ตลอดเวลา

ดังนั้น ในสถานการณ์ปัจจุบัน ฝ่ายตานาไม่เป็นเอกภาพ เพราะพรรคก้าวไกลมุ่งมันไปสู่อนาคต ด้วยการเสนอปฏิรูปสถาบัน ยกเลิก ม.112 แล้วปัญหา คือ เพื่อไทยจะกล้า จะรับและเห็นด้วยหรือไม่ คงไม่วิ่งหนีกันทั้งพรรคเหมือนเหตุการณ์ที่เกิดกับนายจักรภพ เพ็ญแข อีกหรือ นอกจากนี้ พรรคไทยสร้างไทยของคุณหญิงสุตารัตน์ เกยุราพันธุ์ ยัง

ลูกกลมขัดแย้งหนักกับพรรคเพื่อไทย กรณีตั้ง ส.ส.เก่าน้ำตึกกลับมาเพื่อไทยอีกครั้ง ซึ่งเป็นการหักหน้ากัน กรณีเช่นนี้ใน ซีกพรรคฝ่ายค้านที่ประกาศเป็นฝ่ายประชาธิปไตยยังมีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีต่อกันและกัน รวมทั้งไม่อาจผ่านด่านอนาคต ของพรรคก้าวไกลไม่ยากนัก หากประเมินจากคำประกาศปฏิรูปสถาบันของนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ

ส่วนดาอินพรรครัฐบาล ในส่วนของภูมิใจไทยช่วง 4 ปีมีความแข็งแกร่งทางการเมืองมาก พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) เป็น ลูกผีลูกคน และพลังประชารัฐ (พปชร.) ยังมุ่งมั่นอยู่เป็นรัฐบาล และไม่คิดเปลี่ยนใจไปจาก 3 ป. โดยกรณีเบิกเงิน 50 ล้านช่วยเกษตรกรปลูกใบยาสูบ แต่เงินไม่ถึงมือเกษตรกรจึงเห็นชัดถึงการข่มขู่ทางการเมืองแบบไม่ไว้หน้าใคร

ไม่เพียงเท่านั้น กลุ่มสามมิตร ยังมั่นคงกับ 3 ป. ถ้ามีเจตจำนงออกห่างแล้ว ให้รอดู พล.อ.ประยุทธ์ ปรับ ครม. หากกระแส อยากร้ายพรรคเป็นจริงคงถูกปรับออกทันที สำหรับ พปชร. ถูก พล.อ.ประยุทธ์ มองขาดว่า ถ้าเป็นรัฐบาลรักษาการ ก็ ยังร่วมอยู่ด้วย ด้วยในสถานการณ์แบบนี้ หากพรรคการเมืองบีบเร่งเลือกตั้ง ยังจะไม่ได้เลือกตั้ง และจะเจอการยุบสภา เข้าไปอีก ดังนั้น จึงต้องแก้ รธน.ใหม่ ให้ได้กติกาเลือกตั้งใหม่ โดยใช้พลังประชาชนกดดันให้ไปสู่การแก้ รธน. เช่น กรณี กดดันให้แก้ รธน. 34 จนเกิด รธน. 40 อีกทั้งพรรคการเมืองจะเลือกตั้งได้อย่างไร เมื่อไม่มีกฎหมายลูก แล้วได้เลือกตั้ง เมื่อไรก็ไม่รู้

“วันนี้บรรดากองเชียร์หรือตั้งทั้งหลายต้องตั้งสติกันใหม่ พรรคเพื่อไทยถ้าอยากแลนด์สไลด์ต้องสร้างนักการเมืองที่ดี จะ เอาสี่เทาดำกลับเข้าพรรคกันทำไมอีก หลักการเมืองที่สำคัญต้องเคารพประชาชน ดังนั้น ตรรกะที่ใครเข้าพรรคเป็นนัก ประชาธิปไตย ย้ายออกเป็นคนทรยศ ด้วยตรรกะแบบนี้จึงทำให้ 3 ป. เป็นดาอยู่สบายเลย เราจึงบอกให้ทำ รธน.ใหม่ เพื่อสร้างกติกาสู้กันใหม่ เพราะยิ่งเร่งเลือกตั้งก็ยิ่งช้า และเข้าทางประยุทธ์ ยุบสภาเลย”

นายจตุพร ย้ำว่า การออกแบบควบคุมอำนาจของ พล.อ.ประยุทธ์ ถ้าฟังจากที่พูดก็ดูเหมือนคนโง่ แต่ที่ไม่พูดนั้น ได้ซ่อน เนื้อแท้คนฉลาดเอาไว้ เพราะมีไฟการเมืองอีกหลายใบรอเล่นอยู่ ทั้งเรื่องยุบ 3 พรรคการเมืองคือ พปชร. เพื่อไทย และ ก้าวไกล รวมถึง กกต. มีปัญหาด้านคดีอยู่ ดังนั้น ถ้าสละไฟ พปชร.ให้ถูกยุบพรรค แล้วก้าวไกลกับเพื่อไทยจะรอดหรือไม่ ซึ่งเข้าทางยุบสภา การอยู่เป็นรัฐบาลรักษาการไม่รู้จะนานแค่ไหน และที่สำคัญเวลาเป็นนายกฯ เหลืออีก 2 ปีก็ไม่ถูกนับ ร่วมด้วย

นายนิติธร กล่าวว่า คำพูดของ “โน้ส-อุดม แต่พานิช” ที่ว่า สร้างปัญหาต่อ ก่อปัญหาใหม่ เป็นสิ่งชัดเจนที่สุด และได้ พิสูจน์แล้วเป็นความจริง เนื่องจากขณะนี้มีความแตกแยกเป็นวงกว้างทั้งรัฐ ทุน และพรรคยังซ้ำเติมความขัดแย้งลงไป อีก ถ้าไม่แก้ปัญหารธน. ล้ม ส.ว. 250 คน ที่อยู่ใต้อำนาจ พล.อ.ประยุทธ์-พล.อ.ประวิตร เมื่อพรรคเข้าสภาก็อยู่ใต้ อำนาจของคนพวกนี้

"ถ้าเอาสิ่งนี้เป็นตัวตั้ง ความแตกแยกภายในเป็นแบบไหนก็ตาม พวกคุณ (พรรคการเมือง) ก็เพียงสู้กันเท่านั้น เพราะถึง ที่สุดอำนาจรัฐแท้จริงใครคุมอยู่ ประเด็นหาเสียงกระหึ่มด้วยแลนด์สไลด์อย่างไรก็ตาม ถ้า ศาล รธน.ตัดสินกฎหมายถูก

แล้วทุกอย่างจะนำไปสู่ความขัดแย้ง ยิ่งกลุ่ม 3 ป. อาจคุยรวมกับพรรคบางพรรคแล้วก็ได้ พวกคุณเป็นแค่ตาอิน ตานา เขายังเป็นตาอยู่ตามเดิม"

พร้อมกล่าวว่า ดังนั้น การสร้างกติกาใหม่ด้วยนวัตกรรมใหม่เกี่ยวกับการเมือง การปกครองต้องเกิดขึ้น เพื่อให้การเมืองเดินไปได้ คณะหลอมรวมฯ จึงบอกว่า ถ้าไม่แก้ รธน. ก็อย่าหวังจะมีเลือกตั้ง เพราะจะนำไปสู่การก่อปัญหาใหม่ จึงต้องออกมาร่วมมือประชาชนเพื่อแก้ รธน. ขจัดปัญหาให้เป็นจริงก่อน โดยขณะนี้ประชาชนมีส่วนร่วมติดอยู่ในสภาของตาอิน ตานา และประชาชนต้องอยู่ได้ จนกว่าจะสร้างกติกาที่เป็นธรรมให้เกิดขึ้น

“สิ่งที่ควรทำคือ ต้องร่วมมือกับประชาชน เพื่อนำประเทศไม่ให้ตกอยู่กับสภาพเดิม และขณะนี้รัฐกลายเป็นนักประชานิยมเกินเลยกันไปมากแล้ว ซึ่งต่อไปก็ช่วยใครไม่ได้อีกแล้วในประเทศนี้ ปัญหาความวุ่นวายก็จะตามมา”

ส่วนการย้ายพรรคนั้น นายนิติธร กล่าวว่า ตัดสินใจง่าย ๆ ไม่ได้ เพราะจะเกิดปัญหาทับซ้อนในพื้นที่ ลงระบบเขตเลือกตั้ง สิ่งนี้เกิดจาก รธน. เป็นปัญหา แล้วนักการเมืองจะสร้างสิ่งใหม่ด้วยสิ่งที่เป็นปัญหาได้อย่างไรกัน ดังนั้น พรรคเพื่อไทยจึงพยายามต้องแลนด์สไลด์ ซึ่งยกมาทั้งตระกูลชินวัตรก็เป็นไปไม่ได้

ไม่เพียงเท่านั้น ถึงฝ่ายทักษิณ ชินวัตร ได้เป็นรัฐบาล ก็ควบคุมองค์กรอิสระเช่นกันแต่ 3 ป. ก็ทำเช่นเดียวกันแต่เบ็ดเสร็จกว่า ด้วยการเขียนกติกา ทำ รธน. กับมือเอง ดังนั้นการปลดล็อคประเทศจึงไม่เห็นอนาคต แม้เรียกร้องให้ปฏิรูปก็เอาไม่อยู่ แต่ต้องคิดทำโครงสร้างกันใหม่ เริ่มด้วยแก้ รธน. ใหม่ ดังนั้นโอกาสของประชาชนมาถึงแล้ว เนื่องจากถึงวันที่ใช้สถานที่ใช่ พร้อมคนก็ใช่ เข้าองค์ประกอบการเปลี่ยนแปลง ทำอะไรก็สำเร็จ

“คนมักเข้าใจว่าประยุทธ์ จะหมดอำนาจในอีก 2 ปีตาม ศาล รธน. วินิจฉัย แต่ปัญหาคือประยุทธ์จะเริ่มใช้ 2 ปีเมื่อไร ความเข้าใจว่าจะหมดปี 68 แล้วใครบอกได้ว่าเขาจะเริ่มใช้เวลาเมื่อไร ถ้าประยุทธ์ รักษาการฯ ถึงปี 68 ละ แล้วไปใช้ 2 ปีที่เหลือในปี 69 กับ 70 จะว่าอย่างไร ดังนั้น อย่าไปคำนวณเวลาของโจรกับของพระ มันย่อมไม่เท่ากัน นี่คือการมองอย่างง่าย ๆ โดยที่คนอื่นไม่มองกัน” นายนิติธร ประเมินความได้เปรียบทางการเมืองของ 3 ป.

นอกจากนี้ยังประกาศเลื่อนนัดเคลื่อนไหวในวันที่ 16 ต.ค. นี้ เหตุประชาชนมีความทุกข์โศกเศร้าจากเหตุการณ์ฆาตกรรมหมู่เด็กเล็กที่ จ.หนองบัวลำภู และเกิดความสูญเสียมากมายกับปัญหาน้ำท่วม

อ้างอิง: <https://www.naewna.com/politic/686685>

ล้มตาอยู่-3 ป. “จตุพร-นิติธร” ย้ำแก้ รธน.ก่อนเลือกตั้ง ลั่นคิดรวบอำนาจทั้ง ปท.

15 ตุลาคม 2565 เวลา 18:47 น.



“จตุพร-นิติธร” ประเมินสถานการณ์ 3 ฝ่าย“พรรครัฐบาล-ฝ่ายค้าน-3 ป.ในรหัส“ตาอิน-ตานา-ตาอยู่” ซึ่งตาอยู่-3 ป. ได้เปรียบเกมเจ้าเล่ห์รอคว่ำพุง“รักษาการ”ยาว อดตาอินกับตานายุ่งเหยิง แดกแยก อยากรเลือกตั้งหาเสียงประเคน “ประยุทธ์”รวบอำนาจอีก ดึงสติพรรคร่วมมือ ปชช.แก้ รธน.เปลี่ยนกติกา ก่อน ดึง รธน.60 สร้างปัญหา อย่าเอาใช้สร้างอนาคตใหม่ เชื้อยั้งก่อปัญหานำพา ปท.พังย่อยยับ

เมื่อวันที่ 15 ต.ค.65 นายจตุพร พรหมพันธุ์และนายนิติธร ล้ำเหลือ คณะหลอมรวมประชาชน เพชบุรีไลฟ์ประเทศไทย ต้องมาก่อน กล่าวถึงสถานการณ์ชิงอำนาจการเมืองของ "ตาอิน ตานา ตาอยู่" แต่ด้วยเกมเจ้าเล่ห์เหนือชั้นทุกระบวนท่า สุดท้าย “ตาอยู่-3 ป.” จึงรวบอำนาจคุมการนำประเทศอยู่ยาว โดยมีกุลธิดา ชวณกุล ดำเนินรายการ

นายจตุพร นิยามสถานการณ์ว่า เมื่อการเมืองไทยคือละครได้แต่แสดงหลอกตมกัน ส่วนนักการเมือง มักเป็นคนพูดเท็จให้คนอื่นเชื่อถือ แต่พูดนานเข้าตัวเองกลับเชื่อในสิ่งที่พูดเท็จว่าเป็นเรื่องจริงตามไปด้วย ดังนั้น สถานการณ์ของประเทศในขณะนี้ 3 ป. ประกอบด้วย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ และพล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา เป็น “ตาอยู่”ได้เปรียบทางการเมือง ส่วนตาอินเป็นพรรครัฐบาลปัจจุบัน และพรรคฝ่ายค้านอยู่ในสถานะตานา โดยตาอินกับตานาล้วนมีปัญหาภายในแตกแยกขัดแย้งกันภายในทั้งสองฝ่าย เมื่อแจกแจงฐานเสียงอำนาจการเมืองแล้ว ตาอยู่เริ่มมีฐานสนับสนุนจาก ส.ว. 250 คนในกำมือหาอีก 126 คนก็ได้คุมอำนาจรัฐบาลต่อไป ส่วนตานาเริ่มต้นนับหนึ่งหาเสียงมาแข่งขันถ่วงดุล และตาอินคอยดูที่ท่าของตาอยู่ และพร้อมจับมือตาอยู่ได้ตลอดเวลา ดังนั้น ในสถานการณ์ปัจจุบัน ฝ่ายตานาไม่เป็นเอกภาพ เพราะพรรคก้าวไกลมุ่งมันไปสู่อนาคต ด้วยการเสนอปฏิรูปสถาบัน ยกเลิก ม.112 แล้วปัญหาคือเพื่อไทยจะกล้า จะรับและเห็นด้วยหรือไม่ คงไม่วังหนีกันทั้งพรรคเหมือนเหตุการณ์ที่เกิดกับนายจักรภพ เพ็ญแข อีกหรือ นอกจากนี้ พรรคไทยสร้างไทยของคุณหญิงสุภารัตน์ เกยุราพันธุ์ ยังลูกกลมขัดแย้งหนักกับพรรคเพื่อไทย กรณีดึง ส.ส.เก่าหน้าตีกลับมาเพื่อไทยอีกครั้ง ซึ่งเป็นการหักหน้ากัน กรณีเช่นนี้ในศึกพรรคฝ่ายค้านที่ประกาศเป็นฝ่าย



ประชาธิปไตยยังมีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีต่อกันและกัน รวมทั้งไม่อาจผ่านด่านอนาคตของพรรคก้าวไกลได้ง่ายนัก หากประเมินจากคำประกาศปฏิรูปสถาบันของนายธนธร จึงรุ่งเรืองกิจ

ส่วนดาอินพรรครัฐบาล ในส่วนของภูมิภาคไทยช่วง 4 ปีมีความแข็งแกร่งทางการเมืองมาก พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) เป็นลูกผีลูกคน และพลังประชารัฐ (พปชร.) ยังมุ่งมั่นอยู่เป็นรัฐบาล และไม่คิดเปลี่ยนใจไปจาก 3 ปี. โดยกรณีเบิกเงิน 50 ล้านบาทช่วยเกษตรกรปลูกใบยาสูบ แต่เงินไม่ถึงมือเกษตรกรจึงเห็นชัดถึงการข่มขู่ทางการเมืองแบบไม่ไว้หน้าใคร

ไม่เพียงเท่านั้น กลุ่มสามมิตร ยังมั่นคงกับ 3 ปี. ถ้ามีใจดีตัวออกห่างแล้ว ให้รอดู พล.อ.ประยุทธ์ ปรับ ครม. หากกระแสอยากย้ายพรรคเป็นจริงคงถูกปรับออกทันที สำหรับ พปชร. ถูก พล.อ.ประยุทธ์ มองขาดว่า ถ้าเป็นรัฐบาลรักษาการ ก็ยังร่วมอยู่ด้วย ด้วยในสถานการณ์แบบนี้ หากพรรคการเมืองบีบเร่งเลือกตั้ง ยิงจะไม่ได้เลือกตั้ง และจะเจอการยุบสภาเข้าไปอีก ดังนั้น จึงต้องแก้ รธน.ใหม่ ให้ได้กติกาเลือกตั้งใหม่ โดยใช้พลังประชาชนกดดันให้ไปสู่การแก้ รธน. เช่น กรณีกดดันให้แก้ รธน. 34 จนเกิด รธน. 40 อีกทั้งพรรคการเมืองจะเลือกตั้งได้อย่างไร เมื่อไม่มีกฎหมายลูก แล้วได้เลือกตั้งเมื่อไรก็ไม่รู้

“วันนี้บรรดากองเชียร์หรือดั่งทั้งหลายต้องตั้งสติกันใหม่ พรรคเพื่อไทยถ้าอยากแลนด์สไลด์ต้องสร้างนักการเมืองที่ดี จะเอาสี่เทาดำกลับเข้าพรรคกันทำไมอีก หลักการเมืองที่สำคัญต้องเคารพประชาชน ดังนั้น ธรรมชาติที่ใครเข้าพรรคเป็นนักประชาธิปไตย ย้ายออกเป็นคนทรยศ ด้วยตรรกะแบบนี้จึงทำให้ 3 ปี. เป็นตายน้อยสบายเลย เราจึงบอกให้ทำ รธน.ใหม่เพื่อสร้างกติกาสู้กันใหม่ เพราะยิ่งเร่งเลือกตั้งก็ยิ่งซ้ำ และเข้าทางประยุทธ์ ยุบสภาเลย”

นายจตุพร ย้ำว่า การออกแบบควบคุมอำนาจของ พล.อ.ประยุทธ์ ถ้าฟังจากที่พูดก็ดูเหมือนคนโง่ แต่ที่ไม่พูดนั้น ได้ซ่อนเนื้อแท้คนฉลาดเอาไว้ เพราะมีไฟการเมืองอีกหลายใบรอเล่นอยู่ ทั้งเรื่องยุบ 3 พรรคการเมืองคือ พปชร. เพื่อไทย และก้าวไกล รวมถึง กต. มีปัญหาด้านคดีอยู่ ดังนั้น ถ้าสละไฟ พปชร.ให้ถูกยุบพรรค แล้วก้าวไกลกับเพื่อไทยจะรอดหรือไม่ซึ่งเข้าทางยุบสภา การอยู่เป็นรัฐบาลรักษาการไม่รู้จะนานแค่ไหน และที่สำคัญเวลาเป็นนายกฯ เหลืออีก 2 ปีก็ไม่ถูกนับรวมด้วย

นายนิติธร กล่าวว่า คำพูดของ “โน้ส-อุดม แต่พานิช” ที่ว่า สร้างปัญหาต่อ ก่อปัญหาใหม่ เป็นสิ่งชัดเจนที่สุด และได้พิสูจน์แล้วเป็นความจริง เนื่องจากขณะนี้มีความแตกแยกเป็นวงกว้างทั้งรัฐ ทุน และพรรคยังซ้ำเติมความขัดแย้งลงไปอีก ถ้าไม่แก้ปัญหารธน. ล้ม ส.ว. 250 คน ที่อยู่ใต้อำนาจ พล.อ.ประยุทธ์-พล.อ.ประวิตร เมื่อพรรคเข้าสภาก็อยู่ใต้อำนาจของคนพวกนี้

"ถ้าเอาสิ่งนี้เป็นตัวตั้ง ความแตกแยกภายในเป็นแบบไหนก็ตาม พวกคุณ (พรรคการเมือง) ก็เพียงสู้กันเท่านั้น เพราะถึงที่สูดอำนาจรัฐแท้จริงใครคุมอยู่ ประเด็นหาเสียงกระหึ่มด้วยแลนด์สไลด์อย่างไรก็ตาม ถ้า ศาล รธน.ตัดสินกฎหมายลูกแล้ว ทุกอย่างจะนำไปสู่ความขัดแย้ง ยิ่งกลุ่ม 3 ป. อาจคุยรวมกับพรรคบางพรรคแล้วก็ได้ พวกคุณเป็นแค่ตาอิน ตานา เขายังเป็นตาอยู่ตามเดิม"

พร้อมกล่าวว่า ดังนั้น การสร้างกติกาใหม่ด้วยนวัตกรรมใหม่เกี่ยวกับการเมือง การปกครองต้องเกิดขึ้น เพื่อให้การเมืองเดินไปได้ คณะหลอมรวมฯ จึงบอกว่า ถ้าไม่แก้ รธน.ก็อย่าหวังจะมีเลือกตั้ง เพราะจะนำไปสู่การก่อปัญหาใหม่ จึงต้องออกมาร่วมมือประชาชนเพื่อแก้ รธน.ขจัดปัญหาให้เป็นจริงก่อน โดยขณะนี้ประชาชนมีส่วนร่วมติดอยู่ในสภาของตาอิน ตานา และประชาชนต้องอยู่ได้ จนกว่าจะสร้างกติกาที่เป็นธรรมให้เกิดขึ้น

"สิ่งที่ควรทำคือ ต้องร่วมมือกับประชาชน เพื่อนำประเทศไม่ให้ตกอยู่กับสภาพเดิม และขณะนี้รัฐกลายเป็นนักประชานิยมเกินเลยกันไปมากแล้ว ซึ่งต่อไปก็ช่วยใครไม่ได้อีกแล้วในประเทศนี้ ปัญหาความวุ่นวายก็จะตามมา"

ส่วนการย้ายพรรคนั้น นายนิติธร กล่าวว่า ตัดสินใจง่าย ๆ ไม่ได้ เพราะจะเกิดปัญหาทับซ้อนในพื้นที่ ลงระบบเขตเลือกตั้ง สิ่งนี้เกิดจาก รธน.เป็นปัญหา แล้วนักการเมืองจะสร้างสิ่งใหม่ด้วยสิ่งที่เป็นปัญหาได้อย่างไรกัน ดังนั้น พรรคเพื่อไทยจึงพยายามต้องแลนด์สไลด์ ซึ่งยกมาทั้งตระกูลชินวัตรก็เป็นไปไม่ได้ ไม่เพียงเท่านั้น ถึงฝ่ายทักษิณ ชินวัตร ได้เป็นรัฐบาล ก็ควบคุมองค์กรอิสระเช่นกันแต่ 3 ป.ก็ทำเช่นเดียวกันแต่เบ็ดเสร็จกว่า ด้วยการเขียนกติกา ทำ รธน.กับมือเอง ดังนั้นการปลดล็อคประเทศจึงไม่เห็นอนาคต แม้เรียกร้องให้ปฏิรูปก็เอาไม่อยู่ แต่ต้องคิดทำโครงสร้างกันใหม่ เริ่มด้วยแก้ รธน.ใหม่ ดังนั้นโอกาสของประชาชนมาถึงแล้ว เนื่องจากถึงวันที่ใช่ สถานที่ใช่ พร้อมคนก็ใช่ เข้าองค์ประกอบการเปลี่ยนแปลง ทำอะไรก็สำเร็จ

"คนมักเข้าใจว่าประยุทธ์ จะหมดอำนาจในอีก 2 ปีตาม ศาล รธน.วินิจฉัย แต่ปัญหาคือประยุทธ์จะเริ่มใช้ 2 ปีเมื่อไร ความเข้าใจว่าจะหมดปี 68 แล้วใครบอกได้ว่าเขาจะเริ่มใช้เวลาเมื่อไร ถ้าประยุทธ์ รักษาการฯ ถึงปี 68 ละ แล้วไปใช้ 2 ปีที่เหลือในปี 69 กับ 70 จะว่าอย่างไร ดังนั้น อย่าไปคำนวณเวลาของโจรกับของพระ มันย่อมไม่เท่ากัน นี่คือการมองอย่างง่าย ๆ โดยที่คนอื่นไม่มองกัน" นายนิติธร ประเมินความได้เปรียบทางการเมืองของ 3 ป.

อ้างอิง: <https://siamrath.co.th/n/391240>



จับสัญญาณ ‘พปชร.’ ระล่ำ ส.ส.หาทางชิง-หวังได้ไปต่อ

14 ตุลาคม 2565



สถานการณ์ภายในพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ในช่วงนับถอยหลังที่รัฐบาลภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม จะครบเทอม 4 ปี ในวันที่ 23 มีนาคม 2566 ไม่สดใสนัก

บรรดานักเลือกตั้ง ทั้ง ส.ส.และว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.ของพรรค พปชร. โดยเฉพาะบรรดา ส.ส.เขต ของพรรค พปชร. ต่างรับรู้ถึงสัญญาณและกระแสของพรรค พปชร.ในแต่ละพื้นที่เป็นอย่างดี และถือเป็นปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจทางการเมืองว่าจะไปต่อกับพรรค พปชร. หรือหาพรรคใหม่สังกัดกับเป้าหมายในการได้รับเลือกตั้งเป็น ส.ส.ครั้งหน้า

จากสถานการณ์ของพรรค พปชร.ล่าสุด คาดว่ามี ส.ส.หลายคนเตรียมตัดสินใจย้ายพรรค โดยจะแบ่งเป็น 2 ลีต

ลีตแรก ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายนเป็นต้นไป เพราะหากสภาผู้แทนราษฎรครบวาระในวันที่ 23 มีนาคม 2566 อีกทั้งตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 มาตรา 105 มีข้อยกเว้นเปิดช่องไว้ให้ว่า ในกรณีที่อายุของสภาผู้แทนราษฎรเหลือไม่ถึง 180 วัน ไม่ต้องมีเลือกตั้งซ่อม เปิดโอกาสให้ ส.ส.ย้ายไปอยู่สังกัดพรรคใหม่ได้

จึงไม่น่าแปลกใจที่จะมี ส.ส.พรรคร่วมรัฐบาล พรรคฝ่ายค้าน จำนวน 29 คน ปรากฏตัวเมื่อวันที่ 4 ตุลาคมที่ผ่านมา ที่ จ.บุรีรัมย์ ในงานวันเกิดครบรอบ 64 ปี ของ “เนวิน ชิดชอบ” ประธานสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ในฐานะครูใหญ่ พรรคภูมิใจไทย (ภท.)

ในจำนวน ส.ส. 29 คน เป็น ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ จำนวน 8 คน คือ 1.นายมณฑิเตอร์ สงฆ์ประชา ส.ส.ชัยนาท 2.นายสัมฤทธิ์ แทนทรัพย์ ส.ส.ชัยภูมิ 3.นายปฐมพงษ์ สุญจันทร์ ส.ส.นครปฐม 4.นายอนุชา น้อยวงศ์ ส.ส.พิษณุโลก 5.นายกฤษณ์ แก้วอยู่ ส.ส.เพชรบุรี 6.นายสุชาติ อูสาหะ ส.ส.เพชรบุรี 7.นายประทวน สุทธิอำนาจเดช ส.ส.ลพบุรี 8.นายสมเกียรติ วอนเพียร ส.ส.กาญจนบุรี

ขณะที่การย้ายพรรค ลีดที่ 2 คือ วันที่ 24 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป เพราะอยู่ในช่วงนับถอยหลัง 90 วัน ของอายุสภา ผู้แทนราษฎร ที่กฎหมายกำหนดให้คนที่ลงสมัคร ส.ส.ต้องสังกัดพรรคการเมืองไม่น้อยกว่า 90 วัน นับถึงวันเลือกตั้ง ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 97 (3) และเว้นแต่ในกรณีที่มีการเลือกตั้งทั่วไปเพราะเหตุยุบสภา ระยะเวลา 90 วันดังกล่าว จะลดลงเหลือ 30 วัน

ในส่วนของ ส.ส.พรรค พปชร.พบว่าเกิดการไหลออกของ ส.ส.จากสาเหตุสภาพความขัดแย้งร้าวลึกภายในพรรคที่สั่งสมมานาน 1-2 ปี โดยเฉพาะคนใกล้ชิดของผู้มีอำนาจในพรรค จากปรากฏการณ์ “บริวารเป็นพิษ” จนไม่สามารถประสานรอยร้าวที่ลึกได้

อีกเหตุผลหนึ่งที่ ส.ส.พรรค พปชร.เกิดอาการระส่ำ จนต้องหาพรรคใหม่สังกัดเพื่อเตรียมความพร้อมในการสู้ศึกเลือกตั้งครั้งหน้า เนื่องจากกระแสพรรค พปชร.อยู่ในช่วงขาลง พื้นเรตติ้งยังไม่ขึ้น ประกอบกับปัจจัยที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา รอดพ้นจากคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ในประเด็นที่ดำรงตำแหน่งนายกฯ ยังไม่ครบ 8 ปี หากจะเป็นนายกฯ ต่อจะสามารถดำรงตำแหน่งได้ถึงปี 2568

เข้าใจกันง่าย ๆ คือ หากพรรคการเมืองใด จะเสนอชื่อ พล.อ.ประยุทธ์ เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี ในการเลือกตั้งสมัยหน้า ภายหลังจากเลือกตั้งทั่วไป หากเป็นไปตามปฏิทินการเลือกตั้งของ กกต. คือ วันที่ 7 พฤษภาคม 2566 หาก พล.อ.ประยุทธ์ ได้รับการโหวตคัดเลือกเป็นนายกฯ อีกสมัย จะสามารถดำรงตำแหน่งนายกฯ ได้เพียงแค่ 2 ปี ตามเงื่อนไขของคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ให้นับวาระการดำรงตำแหน่งนายกฯ เริ่มตั้งแต่รัฐธรรมนูญ 2560 มีผลบังคับใช้ คือ วันที่ 6 เมษายน 2560

ส่งผลต่อเงื่อนไขการหาเสียงของพรรค พปชร.หากจะชู พล.อ.ประยุทธ์ เป็นแคนดิเดตนายกฯ ของพรรค ซึ่งจะดำรงตำแหน่งนายกฯ ได้เพียงแค่ 2 ปี

ทำให้ ส.ส.ของพรรค พปชร. ทั้งกลุ่ม กทม. ส่วนหนึ่งจะย้ายพรรคออกไปกับ นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ อดีตแกนนำ ส.ส. กทม. อาทิ นายจักรพันธ์ พรนิมิตร ประธาน ส.ส.กทม. นายชาญวิทย์ วิภูศิริ ส.ส.กทม. นายกษิต์เดช ชูติมันต์ ส.ส.กทม. รวมถึงบรรดาอดีตผู้สมัคร ส.ส.กทม.พรรค พปชร.จะย้ายตามอีกจำนวนหนึ่ง คาดว่าจะย้ายไปอยู่พรรคภูมิใจไทย (ภท.) ซึ่งมีการพูดคุยกันไปในระดับหนึ่งแล้ว

ขณะที่ ส.ส.กลุ่มปากน้ำ พรรค พปชร.อีก 6 คน 1.นายกรุงศรีวิไล สุทินเผือก 2.นายฐาปกรณ์ กุลเจริญ 3.น.ส.ภริมา พูลเจริญ 4.นายยงยุทธ สุวรรณบุตร 5.นายอัศววัฒน์ อัศวเหม และ 6.นายต่อศักดิ์ อัศวเหม ส.ส.บัญชีรายชื่อ ที่แสดงความชัดเจนในการลงมติไม่ไว้วางใจ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รวมถึงมีปัญหาคความ

ไม่ลงรอยกับ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ในฐานะผู้อำนวยการพรรค ในเรื่องการจัดตัวลง ผู้สมัคร ส.ส.ทั้งในระดับชาติ และการเมืองท้องถิ่นยังสงบนิ่ง และมีโอกาสย้ายพรรคค่อนข้างสูง

นอกจากนี้ นายสุชาติยังมีปัญหากับ นายสนธยา คุณปลื้ม ด้วย ซึ่ง ส.ส.พรรค พปชร. สังกัดกลุ่ม “คุณปลื้ม” ก็จะไม่ไปต่อกับพรรค พปชร.อีกด้วย และมีความเป็นไปได้ว่าอาจจะกลับไปฟื้นฟูพรรคพลังชล ลงสู่ศึกการเลือกตั้งครั้งหน้า

เช่นเดียวกับ “กลุ่มพอมดดำ” นายสุชาติ ต้นเจริญ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 1 ก็จะย้ายกลับไปพรรคเพื่อไทย (พท.) ดูแลพื้นที่ จ.ฉะเชิงเทรา ร่วมกับตระกูล “ฉายแสง”

ส่วนความเคลื่อนไหวของ “กลุ่มสามมิตร” ที่มี นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะรองหัวหน้าพรรค พปชร. และ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะประธานยุทธศาสตร์พรรค พปชร. ที่มี ส.ส.สังกัดกลุ่มสามมิตรไม่ต่ำกว่า 20 คน แม้จะออกมาสยบข่าวผ่านสื่อมวลชนว่า ยังไม่คิดจะย้ายพรรคตามกระแสข่าวที่เกิดขึ้น พร้อมกับยืนยันว่า กลุ่มสามมิตร ยังไม่คิดไปไหนและยังอยู่กับพรรค พปชร.

ส่วนการที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จะครบวาระ 8 ปี ในปี 2568 จะทำให้อยู่ในการเมืองได้อีก 2 ปี จะเป็นปัญหาหรือไม่ในการจะนำสู่ศึกเลือกตั้งครั้งหน้านั้น ยังมองว่า ไม่มีปัญหา และ 2 ปีสามารถไปต่อได้ ขณะที่พรรค พปชร.จะมีแคนดิเดตนายกฯ ครบทั้ง 3 คนเลยหรือไม่นั้น จะต้องพูดคุยกันภายในพรรคอีกครั้งหนึ่ง

แน่นอนระดับมังกรทางการเมืองอย่าง “สมศักดิ์” แกนนำกลุ่มสามมิตร การจะตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตทางการเมืองย่อมต้องมี “จิ้งหะ” และ “ไทมิ่ง” ที่เหมาะสม

เพื่อไปสู่เป้าหมาย “ได้” มากกว่า “เสีย” ในทางการเมือง

สถานะของพรรค พปชร. ในการเลือกตั้งครั้งหน้า จะไปต่อ หรือเป็นแค่พรรคเฉพาะกิจ ผลการเลือกตั้งจากพี่น้องประชาชน จะเป็นตัวชี้ขาด

อ้างอิง : [https://www.matichonweekly.com/column/article\\_616441](https://www.matichonweekly.com/column/article_616441)

# MATICHON ONLINE

เดิหน้าชน : เข็ยกยออส.ส.

14 ตุลาคม 2565 เวลา 12:42 น.



รัฐธรรมนูญ 2560 ในมาตรา 105 (1) ระบุว่า เมื่อตำแหน่ง ส.ส.ว่างลง ไม่นับกรณีสภาผู้แทนราษฎร ครบเทอม หรือยุบสภา กรณีเป็น ส.ส.แบ่งเขตเลือกตั้ง ต้องจัดเลือกตั้งซ่อม เว้นแต่อายุของสภาจะเหลือไม่ถึง 180 วัน ทำให้ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา ได้เริ่มนับเข้าสู่โหมดการเลือกตั้งใหญ่

ก่อนหน้านั้น 3 วัน กกต.กางแผนที่เลือกตั้ง หากสภาอยู่ครบวาระ จะได้หย่อนบัตรในวันที่ 7 พฤษภาคม 2566 แต่ถ้า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ตัดสินใจยุบสภาในระหว่างนี้ ก็ต้องกำหนดวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 45 วัน แต่ไม่เกิน 60 วัน ซึ่งภายใน 5 วันนับแต่วันมีพระราชกฤษฎีกายุบสภา กกต.จะประกาศกำหนดวันเลือกตั้งทั่วไป

เมื่อกล่าวถึง “พรรคภูมิใจไทย” ต้องเร่งปัมไบสมักรมมากกว่าใคร กว่า 30 ส.ส.ต่างค่าย บินไปขอฝากเนื้อฝากตัวที่บุรีรัมย์ ในงานวันเกิด เนวิน ชิดชอบ อายุครบ 64 ปี ช่วง 4 ตุลาคม ที่ผ่านมา ใครไปก่อนก็เหมือนไปจองที่ ครูใหญ่เนวินยังตัวดี แส้เสียงดัง “ภูมิใจไทยต้องได้อย่างน้อย 120 ส.ส.”

“อนุทิน ชาญวีรกูล” หัวหน้าพรรคก็ยืนยันว่า “เราไม่ได้ล้อเล่น” และยังพร้อมเป็นนายกรัฐมนตรี

ขณะที่ “พรรคเพื่อไทย” เปิดเกมรุกแลนด์สไลด์ เล่นใหญ่ตลอด มุ่งกวาดอย่างน้อย 250 ส.ส. กินรวบเป็นรัฐบาลพรรคเดียว

ส่วน “พรรคพลังประชารัฐ” ประชุมกันเมื่อ 7 กุมภาพันธ์ 2565 น.ส.พัชรินทร์ ชำศิริพงษ์ โฆษกพรรค แถลงหลังประชุม อ้าง พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ถิ่นในที่ประชุมว่าเลือกตั้งข้างหน้าต้องได้ไม่ต่ำกว่า 150 ส.ส.

ในวันนั้นหรือ 9 เดือนที่แล้ว พรรคสนับสนุน พล.อ.ประยุทธ์ เป็นนายกฯ แต่ ณ วันนี้เสียงเริ่มแตก มีแกนนำพร้อมหนุน พล.อ.ประวิตร แทน

ข้ามมาฝั่ง “พรรคประชาธิปัตย์” นิพนธ์ บุญญามณี รองหัวหน้าพรรค ในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งของค่ายพระแม่ธรณีฯ พูดเมื่อ 2 ตุลาคมที่ผ่านมาว่า มั่นใจได้ ส.ส.เข้าสภา 70-80 คน

“พรรคก้าวไกล” ก็ปังกรงไว้ เมื่อ 7 สิงหาคม 2565 พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรค เปิดแคมเปญ “ก้าวไกล NEXT” ตั้งยุทธศาสตร์เพื่อเป็นรัฐบาล มีเป้าหมายขอชนะ ส.ส.เขต 100 คน

สำหรับทั้ง 5 พรรคการเมือง เมื่อครั้งการเลือกตั้งในวันที่ 24 มีนาคม 2562 (ก้าวไกลยังเป็นพรรคอนาคตใหม่) รัฐธรรมนูญกำหนดให้มี ส.ส.เขต 350 คน และบัญชีรายชื่อ 150 คน ต่างได้จำนวน ส.ส.ดังนี้

1.พรรคเพื่อไทย ส.ส.เขต 136 คน ส.ส.บัญชีรายชื่อ 0 รวม 136 คน, 2.พรรคพลังประชารัฐ ส.ส.เขต 97 คน ส.ส.บัญชีรายชื่อ 19 คน รวม 116 คน 3.พรรคอนาคตใหม่ ส.ส.เขต 31 คน ส.ส.บัญชีรายชื่อ 50 คน รวม 81 คน, 4.พรรคประชาธิปัตย์ ส.ส.เขต 33 คน ส.ส.บัญชีรายชื่อ 20 คน รวม 53 คน และ 5.พรรคภูมิใจไทย ส.ส.เขต 39 คน ส.ส.บัญชีรายชื่อ 12 คน รวม 51 คน

ต่อมา เกิดการกระเพื่อม ส.ส.ในแต่ละพรรค ด้วยเหตุต่างๆ นานา ทำให้ เมื่อ 8 เมษายน 2565 วิกิตีเดียยืนยันจำนวนตัวเลข ส.ส.ใหม่ ดังนี้

1.พรรคเพื่อไทย 133 คน 2.พรรคพลังประชารัฐ 100 คน 3.พรรคภูมิใจไทย 65 คน และ 4.พรรคก้าวไกล กับ พรรคประชาธิปัตย์ พรรคละ 51 คน จะเห็นว่าภูมิใจไทยได้ ส.ส.เพิ่มอีก 14 คน ส่วนก้าวไกลหายไป 30 คน

ส่วนการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในปีหน้า รัฐธรรมนูญ ฉบับแก้ไขใหม่ แบ่งสัดส่วน ส.ส.เขตเป็น 400 คน และบัญชีรายชื่อ 100 คน ใช้บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ ด้วยเงื่อนไขใหม่ ทำให้แต่ละพรรคได้ตั้งยอด ส.ส.เข้าข้างตัวเองให้มากที่สุด

สรุปได้ว่า ทั้ง 5 พรรคการเมืองประเมินเป้าหมายตัวเอง ส.ส. ดังนี้ เพื่อไทย 250 เสียง พลังประชารัฐ 150 เสียง ภูมิใจไทย 120 เสียง ก้าวไกล 100 เสียง และประชาธิปัตย์ 80 เสียง รวมทั้งสิ้น 700 เสียง จากที่มี ส.ส.ในสภาได้ 500 คน โดยยังไม่ได้นับตัวเลขของพรรคอื่นๆ อีก ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ต้องพึงนโยบายหาเสียงแต่ละพรรคให้ชัดเจน จะเชื่อหรือไม่เชื่อ ดีที่สุดให้ย้อนกลับไปดูตอนหาเสียงเมื่อปี 2562 แล้วจะรู้ว่าใครพูดอะไรไว้ ทำได้แค่ไหน หรือพูดแล้วลืม

อ้างอิง: [https://www.matichon.co.th/article/walk-forward/news\\_3614159](https://www.matichon.co.th/article/walk-forward/news_3614159)



หลังศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์ รับคำร้องกรณีประธานรัฐสภาส่งความเห็นของสมาชิกจำนวน 77 คน ที่เข้าชื่อเพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ หรือพ.ร.ป.เกี่ยวกับการเลือกตั้งจำนวน 2 ฉบับ ได้แก่ร่างพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง และร่างพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. ชัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่

ผ่านไป 20 กว่าวัน ไม่มีข่าวความคืบหน้า จึงเริ่มมีสมาชิกรัฐสภาโดยเฉพาะ ส.ส. ออกมากระตุ้นให้ศาลรัฐธรรมนูญเร่งรัดในการพิจารณาวินิจฉัยร่างพ.ร.ป. หรือกฎหมายลูก 2 ฉบับดังกล่าวโดยเร่งด่วน

ด้วยเหตุผลว่าเนื่องจากขณะนี้การเลือกตั้งทั่วไปใกล้เวลาเข้ามามากเกือบถึงที่สุดแล้ว

ก่อนหน้านี้ ประธานวุฒิสภากล่าวว่า เมื่อศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องไว้พิจารณาก็จะให้ ผู้ร้องส่งหลักฐานและเอกสารไปสนับสนุนเหตุผลโดยใช้เวลา 15 วัน

จากนั้นคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจะประชุมเพื่อพิจารณา หากเห็นว่าพยานหลักฐานเพียงพอแล้วก็จะยุติการรับฟังพยานหลักฐาน ก่อนจะนัดฟัง คำวินิจฉัยอีก 15 วัน รวมแล้วใช้เวลาประมาณ 1 เดือน ทั้งนี้ ยอยากให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาโดยเร็ว

ส่วนข้อกังวลว่า ศาลจะพิจารณาเสร็จทันก่อน จะมีการเลือกตั้งในอนาคตหรือไม่ ขึ้นอยู่กับว่า ถ้ายึดตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กำหนดวันที่ 7 พฤษภาคม 2566 ก็ทัน

แต่หากมีการยุบสภาเกิดขึ้นก่อนก็อาจมีปัญหาดูได้ เพราะการยุบสภาจะกำหนดเวลาการเลือกตั้งขึ้นมาใหม่

อย่างไรก็ตาม ข้อเรียกร้องเร่งรัดพิจารณาวินิจฉัยร่างพ.ร.บ.ทั้ง 2 ฉบับโดยเร็ว เชื่อว่า นักการเมืองไม่มีเจตนากดดันศาลรัฐธรรมนูญ เพียงแต่เกรงว่าหากเกิดการยุบสภาก่อน อาจทำให้การเลือกตั้งที่ต้องร่นเวลาเร็วขึ้นเกิดความยุ่งยากได้

กกด.ผู้จัดเลือกตั้ง พรรคการเมืองและผู้สมัครรับเลือกตั้งจะไม่สามารถดำเนินการใดๆ ได้อย่างที่ควรเป็น ด้วยกฎหมายสำคัญทั้ง 2 ฉบับค้างอยู่ในชั้นพิจารณาวินิจฉัย

การยื่นวินิจฉัยตีความกฎหมายใดๆ ถือเป็น เรื่องดี เพราะทำให้ผู้ร้อง ตลอดจนประชาชนทั่วไปสิ้นสงสัย ปฏิบัติตามได้ถูกต้อง

แต่ขณะเดียวกันก็ควรใช้เวลาพอสมควรแก่เหตุและความจำเป็น ไม่เร็ว ไม่ช้าจนเกินไป เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย จากความไม่ทันการณ์ของร่างกฎหมายนั้นๆ

อ้างอิง: [https://www.khaosod.co.th/newspaper/newspaper-inside-pages/news\\_7315860](https://www.khaosod.co.th/newspaper/newspaper-inside-pages/news_7315860)



# เตสิหิวส์

สังคมภูมิภาคใต้ตอนล่าง...จับตาปรากฏการณ์ 'สุนัขป่วยเห็บกระโดด' ส่งสัญญาณเลือกตั้ง!

14 ตุลาคม 2565 เวลา 10:00 น.



ปรากฏการณ์ "สุนัขป่วย เห็บกระโดด" ในพรรคการเมืองเป็น "สัญญาณ" ของการ "เลือกตั้ง" ที่ บรรดา "นักเลือกตั้ง" ต่าง "แหงนหน้า" ที่ถูก เช่น ลงสมัคร แล้วได้เป็น สส. ชั่วคราว และพรรคที่เลือกได้เป็น "พรรคร่วมรัฐบาล" เพื่อที่จะไม่ "อดยากปากแห้ง" แต่ที่ "ภาคใต้" พรรคการเมือง "เกิดใหม่" ต่างวิ่งเต้นหาตัวผู้สมัคร สส. กัน "อุตุลุด" ทั้ง "รวมไทยสร้างชาติ" ทั้ง "สร้างอนาคตไทย" และ "เพื่อไทย" ที่ "ร้อนตะแกรง" แบบ "ร้อนแล้วร้อนอีก" ก็เห็นแต่คน "หน้าเก่า" ที่ลงสนามทุกครั้งก็ได้เป็น "แค่ไม้ประดับ" โดยเฉพาะ "เพื่อไทย" ที่ จ.สงขลา คนเห็นแล้ว "เป็นงง" เพราะ "โปสเตอร์" บางอันมีภาพผู้สมัครกับ "หมอลานาน ศรีแก้ว หัวหน้าพรรค โปสเตอร์บางอัน มีภาพผู้สมัครกับ "อุ้งอึ้ง" และบางภาพเป็น ผู้สมัครกับ "วรวัจน์ เอื้ออภิญญากุล" ที่สำคัญคือ "ทับซ้อน" ในเขตเดียวกัน ก็ "สนุหสนาน" ไปอีกอย่าง...ที่ "ดินสุดตัว" ก็ต้อง "แค้นน้ำ" พรรคภูมิใจไทยในพื้นที่ "ปลายด้ามขวาน" เพราะ นโยบาย "กัญชาเสรี" เป็นพิษ ที่ผ่านมากในทุกวันศุกร์" ผู้นำศาสนาอิสลาม ในแต่ละ "มัสยิด" จะ อ่าน "คุตตะเบา" เพื่อการ "ต่อต้าน" นโยบาย "กัญชาเสรี" ซึ่งหาก "ภูมิใจไทย" ฝ่าด่านการ "ต้านกัญชาเสรี" ไม่ได้ โอกาสที่จะ "ปักธง" ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ "ณ ปลายด้ามขวาน" ก็ "ริบหรี่" วันนี้ "ภูมิใจไทย" จึงต้องเซ็นเอาโครงการ "ปลอดหนี้พร้อมดอกเบี้ยย" เพื่อใช้ในการ "หาเสียง" เป็น "แคมเปญใหม่" แต่ก็ไม่ง่าย เพราะนโยบาย "ปลอดหนี้ปลอดดอก" เป็นเวลา 3 ปี เป็นเรื่องที่ "สถาบันการเงิน" ต้อง "เห็นด้วย" ถึงแม้ "เสียหนุ" อนุทิน ชาญวีระกุล จะได้เป็น "นายกรัฐมนตรี" ในการ เลือกตั้งครั้งหน้า ก็เชื่อว่า จะสามารถ "ผลักดัน" โครงการ "ปลอดหนี้ ปลอดดอก" ได้สำเร็จ เพราะ "ประเทศไทย" นั้น "นายแบงก์" "ใหญ่กว่า" รัฐบาล" เสมอ....

แม้แต่ในพื้นที่ จ.สงขลา ที่ "ภูมิใจไทย" หวังเป็นอย่างยิ่งที่จะ "ตอกเสาเข็ม" ให้ได้ 3 ต้น แต่ "เซ็กระแส" แล้ว วันนี้ แม้แต่ "เสาเข็มต้นแรก" คือ "เดอะหนุ่ย" สส.เขต 7 สงขลา "ณัฐนน ศรีก่อเกื้อ" ที่ว่า "มั่นคง" ก็ โดน อดีต สส. อย่าง "ศิริโชค โสภา" ที่เที่ยวนั้นเดินเข้าหาถึง "ในครัว" ของ "ชาวบ้าน" บวกกับ "มุสลิม" ส่วนใหญ่ ใน อ.สะบ้าย้อย ที่เป็น "ฐานเสียง" ของ "เดอะหนุ่ย" ไม่เอานโยบาย "กัญชาเสรี" ทำให้ "เดอะหนุ่ย" หวั่นไหวไม่น้อยกับ "คะแนนเสียง" ที่ลดลง และทำให้ "ศิริโชค" มี โอกาสที่จะ "แย่งตำแหน่ง สส." คืนได้เช่นกัน แต่ถ้ายังทำตัวเป็น "ตั้งเม" เรียกพี่ ก็



อาจจะ”สอบตก” เป็นสมัยที่สองก็ได้...ส่วนที่ เขต 2 สงขลา แม้ว่า”เสี่ยเกียร์” หรือ” พิพัฒน์ รัชกิจ  
ประการ” รัฐมนตรีท่องเที่ยวและกีฬา และ”ศรีภรียา”อย่าง” นาที่ รัชกิจประการ “ หรือ “เจ้เปี้ยะ” จะ”กะเตง”  
ผู้สมัคร สส.เขต 2 สงขลา “ทนายหนู” เข้า”สะเอาว” แบบ”แพ้ไม่ได้” แต่ “แกนนำ” ประชาธิปัตย์ บอกว่า คู่ต่อสู้  
ของ” นิพัฒน์ อุดมอักษร” ว่าที่ผู้สมัครของ ปชป.เขต 2 สงขลา ไม่ใช่”ทนายหนู” แต่เป็น”ศราตรา ศรีปาน” สส.  
เขต 2 พลังประชารัฐ ต่างหาก...เหลือเพียงเขตเลือกตั้งที่ 3 สงขลา ที่ ไพโร พัฒโน ที่เป็นผู้สมัคร ของ”ภูมิใจไทย” ที่มี  
คะแนน”สูงลิ” กับ”ถึก ป้ายใหญ่”หรือ “ สมยศ พลายด้วง” ว่าที่ผู้สมัครของ”ปชป. ที่ทำให้”ภูมิใจไทย” มีลุ้น ส่วน เขต  
ที่เหลือ ไม่ต้องถามถึง”เสาะเข้ม” ที่ว่า “ตอกไม่ลง” เพราะไปเจอ”หินดินดาน “ยี่ห้อ “นิพนธ์ บุญญามณี”รองหัวหน้า  
พรรคประชาธิปัตย์ ผู้อำนวยการเลือกตั้งพรรคประชาธิปัตย์ และ “เดชอิศม์ ขาวทอง “นายกชาย” รองหัวหน้าพรรค  
และ สส.เขต 5 พรรคประชาธิปัตย์ที่ ขึ้นป้าย”ห้ามผ่าน” สำหรับทุกพรรคการเมืองใน “สงขลา”

อ้างอิง: <https://www.dailynews.co.th/articles/1577118/>

สรุปแนวหน้า : มองอนาคตการเมืองไทย นับถอยหลังเลือกตั้ง-แก้รธน.

15 ตุลาคม 2565 เวลา 07.15 น.



โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดงานเสวนา “บทเรียน แนวโน้ม และทิศทางการเมืองไทย” เมื่อช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา โดย สมชาย ศรีสุทธิยากร อดีตคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กล่าวว่า หากมองพัฒนาการของการเมืองไทยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน จะเห็น “การต่อสู้ของคน 2 กลุ่ม” ระหว่างฝ่ายหนึ่งคือ “อนุรักษนิยม” มักเป็นกลุ่มที่มีอำนาจและไม่ค่อยปรารถนาให้เกิดความเปลี่ยนแปลง กับอีกฝ่ายคือ “เสรีนิยม” เป็นกลุ่มที่ไม่พอใจสภาพที่เป็นอยู่ เช่น สังคมที่มีความเหลื่อมล้ำ อำนาจทางการเมืองและเศรษฐกิจถูกผูกขาดโดยคนไม่กี่กลุ่ม

ความเปลี่ยนแปลงที่ดูจะเป็นเรื่องเป็นราวครั้งสำคัญเกิดขึ้นในยุคที่มีรัฐธรรมนูญฉบับ 2540 เป็นการออกแบบการเมืองใหม่ เกิดสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) แบบบัญชีรายชื่อ เปิดโอกาสให้คนที่อาจจะไม่ถนัดเรื่องการสร้างคามนิยมส่วนบุคคลในพื้นที่ได้เข้าสู่สภา พร้อมๆ กับการเกิดขึ้นขององค์กรอิสระ (เช่น กกต.) ยุคนี้ทำให้ฝ่ายเสรีนิยมสามารถสร้างกระแสในหมู่ประชาชนผ่านการเลือกตั้ง

แต่กระแสดังกล่าวที่เกิดขึ้นได้ไปสั่นคลอนฝ่ายอนุรักษนิยม จึงเกิดความพยายามรักษาอำนาจผ่านการรัฐประหารในปี 2549 เกิดรัฐธรรมนูญฉบับ 2550 ขึ้น ซึ่งโดยรวมก็ไม่ค่อยแตกต่างจากฉบับ 2540 มากนัก อย่างไรก็ตาม เมื่อประชาชนตระหนักว่าถูกเอาเปรียบมานาน แนวทางใดที่เพิ่มโอกาสของประชาชนในสังคมมากขึ้นก็จะสนับสนุนอย่างเต็มที่ ดังนั้นจึงปรากฏเป็นภาพว่าทุกครั้งที่มีการเลือกตั้งชั่วคราวเมืองฝ่ายเสรีนิยมจะมีความได้เปรียบ

“แล้วก็เป็นที่ธรรมชาติของโลก อนุรักษนิยมก็แก่ขึ้น อายุมากขึ้น ล้มหายตายจากไป เสรีนิยมคือคนรุ่นใหม่ คือคนชั้นกลาง คนที่ประเททจบการศึกษาแล้วยังไม่มีงานทำแล้วต้องสู้ด้วยตัวเอง ก็ต้องการเศรษฐกิจเสรี ต้องการอะไรที่จะสามารถทำให้เกิดการพัฒนาตัวเองขึ้นไปเป็นในแง่ของการที่ขึ้นมาเป็นคนที่มีโอกาสในสังคมมากขึ้น นี่เป็นเรื่องของธรรมชาติว่าเสรีนิยมก็จะเป็นกระแสที่ต้องเติบโตใหญ่ต่อไปเรื่อยๆ” สมชาย กล่าว

สมชัย กล่าวต่อไปว่า ส่วนรัฐประหาร 2557 คือการตัดกระแสเสรีนิยมและให้ฝ่ายอนุรักษนิยมกลับมาครองอำนาจ เพราะไม่มีทางที่ฝ่ายอนุรักษนิยมจะชนะฝ่ายเสรีนิยมในการเลือกตั้ง จึงต้องล้มกติกาเดิมและเปลี่ยนกติกาใหม่ หรือก็คือ การร่างรัฐธรรมนูญ เพราะรัฐธรรมนูญมีความสำคัญในการสร้างความได้เปรียบ-เสียเปรียบในการเลือกตั้ง ผ่านการ ออกแบบกฎเกณฑ์ต่างๆ เช่น การเลือกตั้งในปี 2562 พรรคเพื่อไทยไม่มี สส.บัญชีรายชื่อ แม้แต่คนเดียว ซึ่งเป็นผลมาจากรัฐธรรมนูญฉบับ 2560 ที่ให้ใช้บัตรเลือกตั้งใบเดียว ตามด้วยการคำนวณแบบสัดส่วนผสม

อีกทั้งมีการตั้งสมาชิกวุฒิสภา (สว.) 250 คน ซึ่งแม้ สว.จะพยายามชี้แจงอย่างไรก็ยากจะเชื่อได้ เนื่องจากหากดูที่มาของ สว. จะแบ่งเป็น 6 คนมาจากตำแหน่งผู้บัญชาการเหล่าทัพต่างๆ อีก 194 คน มาจากคณะกรรมการสรรหา ที่มี พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นประธาน และอีก 50 คน แม้จะมาจากการสรรหา แต่ก็ต้องให้ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เลือกในขั้นสุดท้าย ซึ่ง สว. 250 คน มีอำนาจในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี มีเรื่องยุทธศาสตร์ชาติ และการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็ทำได้ยาก จึงเป็นปัญหาในการพัฒนาต่อเนื่องต่อไป ดังนั้น รัตน.2560 ต้องยกเลิกทั้งฉบับ

ขณะที่ รศ.ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต อาจารย์คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ให้ความเห็นว่า “รัฐบาลปัจจุบันซึ่งนำโดยนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นรัฐบาลที่มีความชอบธรรมทางการเมืองค่อนข้างต่ำ” เห็นได้จาก 1.คะแนนนิยมลดลงอย่างต่อเนื่อง เช่น นิด้าโพลที่สำรวจคะแนนนิยมของ พล.อ.ประยุทธ์ อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2562 ซึ่งขณะนั้นมีคะแนนนิยมอยู่ที่ร้อยละ 30

แต่ล่าสุดประมาณเดือนก.ย. 2565 เหลือเพียงร้อยละ 10 ซึ่งชี้ชัดว่าผู้คนให้ความเชื่อถือศรัทธาน้อยลง กับ 2.ความล้มเหลวในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ เช่น ความเหลื่อมล้ำสูงขึ้น การผูกขาดทางเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น เห็นได้จากตลอด 8 ปีล่าสุด มีกลุ่มทุนเพียงไม่กี่กลุ่มที่มีความมั่งคั่งเพิ่มขึ้น สวนทางกับกิจการขนาดเล็กที่ล้มละลายเป็นจำนวนมาก เช่นเดียวกับหนี้ครัวเรือนที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก

“เหตุที่นำมาสู่ความตกต่ำในคะแนนนิยม เพราะไม่รักษาสัญญาประชาคมที่ให้ไว้กับประชาชน” โดยตอนทำรัฐประหาร ในปี 2557 กล่าวว่า “จะคืนความสุขภายในเวลาไม่นาน” แต่สุดท้ายไม่มีความคืบหน้า ทั้งที่แต่งตั้งคนเป็นร้อยคนเข้าไปร่วมระดมสมองเขียนแผนปฏิรูปประเทศ แต่ได้แผนออกมาเป็นเล่มก็ไม่ได้ทำอะไรต่อ ทั้งนี้ ปัจจุบันบารมีอะไรต่างๆ ที่อยู่ในรัฐบาลของ พล.อ.ประยุทธ์ ตกต่ำลงมาก ไม่สามารถที่จะมีบารมีเหมือนเดิมในอดีตอีกต่อไป

ในขณะที่เดียวกันก็เกิดคู่แข่งที่สำคัญขึ้นมาที่อยู่ในพรรคเดียวกันคือพรรคพลังประชารัฐ ก็คือ พล.อ.ประวิตร มาเป็นคู่แข่งที่ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี แล้วก็ปฏิบัติหน้าที่ช่วง 1 เดือนที่ พล.อ.ประยุทธ์ หยุดปฏิบัติหน้าที่ ซึ่ง พล.อ.ประวิตรมีการสร้างภาพลักษณ์ มีการบริหารงานรัฐบาลในเชิงรุกเข้าหาประชาชน จึงเกิดภาพที่ ดูแตกต่างจาก พล.อ.ประยุทธ์ ที่ดูห่างเหินจากประชาชนขึ้นมา คนก็เลยเห็นว่า พล.อ.ประยุทธ์ หยุด 1 เดือนประเทศก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไร และ พล.อ.ประวิตร บริหารประเทศ 1 เดือนประเทศก็ไปได้

“เพราะฉะนั้นอาการที่บอกว่าประเทศชาติฉันไม่ได้ คราวนี้ก็ถึงคราวตระหนักแล้วว่าที่จริงมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลย ประเทศ นักการเมือง นายกฯ ปัจเจกบุคคลไม่สำคัญ เพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นบทเรียนว่า คนที่คิดว่าประเทศชาติตัวเองไม่ได้ หรือความคิดว่าเมื่อประยุทธ์ไปไม่รู้ใครมาเป็นผู้นำ ความคิดแบบนี้เป็นความคิดที่คับแคบ ประชาชนไทยมีตั้ง 60 กว่า ล้านคน แล้วใครก็ได้ขึ้นมาตามกระบวนการ ตามวิถีที่ชอบธรรม ก็สามารถเป็นผู้นำประเทศได้ ถ้าทำไม่ดีก็ถูกเชิญออกไป ในที่สุด ฉะนั้นอย่าไปกังวลว่าใครจะมา-ไม่มา” รศ.ดร.พิชาย กล่าว

ด้าน วันชัย สอนศิริ สมาชิกวุฒิสภา (สว.) กล่าวว่า เท่าที่สังเกต พล.อ.ประยุทธ์ ดูเหมือนจะเป็น “มนุษย์เหนือดวง” อยู่ไม่น้อย เพราะที่ผ่านมามีเหตุปัจจัยที่อาจทำให้หลุดจากเก้าอี้นายกฯ หลายครั้งแต่สุดท้ายก็ยังได้ไปต่อทุกครั้ง และเมื่อวิเคราะห์จากบุคลิกภาพของ พล.อ.ประยุทธ์ ก็เชื่อว่าคงจะพยายามอยู่ให้ไต่ยาวที่สุด ถึงกระนั้น การยุบสภาที่จะต้องเกิดขึ้น อย่งไรก็ตามในเดือน พ.ย. 2565 ซึ่งสภาจะกลับมาเปิดประชุม พรรคการเมืองและนักการเมืองจะต้องแสดงบทบาทและจุดยืนให้สังคมได้เห็นเพื่อให้ได้คะแนน ดังนั้นสถานการณ์ในสภาอะไรก็เกิดขึ้นได้

“อย่างไรก็แล้วแต่ หลังการประชุมเอเปกก็อาจเกิดการยุบสภาก็ได้ ถ้าเราจับฟังเสียงอันนี้ยังจับฟังได้แล้วก็อาจจะจางไปก็ได้ เช่น คุณอาจจะเคยได้ยิน พล.อ.ประวิตร แต่ท่านพูดนานแล้ว นั่นนะเป็นเวลายุบสภาที่เหมาะสม ฉะนั้นช่วงนั้นสภามันอาจจะเกิด พรรคการเมืองบางพรรคอาจจะแสดงจุดยืนถอนตัวด้วยเห็นอย่างนี้ พรรคนี่ซึ่งก็มีข่าวอยู่แล้วคนนั้นกำลังจะไปตรงโน้นตรงนี้ เพราะฉะนั้นผมเชื่อเหลือเกินว่าเดือนตุลา-พฤศจิกายน-ธันวาคม แค่นี้ไตรมาศเดียว อำนาจในระยะปลายๆ ของคน สังเกตสิ! รัฐบาลปลายยุคทุกรัฐบาล มักจะพร้อมเกิดเหตุได้ตลอดเวลา

และยิ่งหลายท่านวิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์ อำนาจของคนที่กำลังบอบบางแล้วก็ขึ้นมาตั้งนานแล้วกำลังบางลงๆ มันไม่ได้แข็งทื่อ เพราะฉะนั้นผมเชื่อว่า ทั้งปัญหาภายในและปัญหาภายนอก พร้อมทั้งจะกระเทอให้เป็นการแสดงของการเกิดการเปลี่ยนแปลงเช่นการยุบสภาที่เป็นไปได้ ถามว่าจะปฏิวัติไหม? ผมว่าไม่มีทาง ก็ไม่ต่างอะไรกับพม่า สังคมโลกจะมองอย่างไร เราเองจะยืนยังง และทหารยุคนี้ผมเชื่อว่าไม่น่าจะคิดทำการปฏิวัติรัฐประหารในสถานการณ์ที่มันไม่เห็นมีอะไร” สว.วันชัย กล่าว ในช่วงท้าย สว.วันชัย ยังกล่าวอีกว่า โดยส่วนตัว การเลือกตั้งครั้งหน้า พล.อ.ประยุทธ์ คงไม่กลับมาอีก ทั้งจากเงื่อนไขตามคำวินิจฉัยของศาล รธน. บวกกับพลังความสดใหม่ที่บางลงไปเมื่อเทียบกับตอนเปลี่ยนผ่านจากรัฐบาล คสช. มาเป็นรัฐบาลปัจจุบัน แต่สิ่งที่จะเป็นความท้าทายต่อไปคือ “การตั้งรัฐบาลต้องได้รับเสียงสนับสนุน 376 เสียงตามเงื่อนไขของรัฐธรรมนูญ” ต่อให้บางพรรคได้ สส. มากแบบแลนด์สไลด์ เช่น 350 เสียง ก็ยังไม่สามารถตั้งรัฐบาลได้ แต่ในทางตรงข้าม พรรคเสียงข้างน้อยที่ สว. โหวตให้เป็นรัฐบาล ก็จะอยู่บริหารประเทศได้ไม่นานเช่นกัน

“การประνομอำนาจ” ไม่ว่าจะฝ่ายอำนาจเก่า-อำนาจใหม่หรือฝ่ายอนุรักษนิยม-ฝ่ายก้าวหน้า เพื่อให้ประเทศเดินหน้าต่อไปคงจะเป็นทางออก และสุดท้ายก็จะนำไปสู่การแก้ไขรัฐธรรมนูญเมื่อมีรัฐบาลชุดใหม่แล้ว!!!

อ้างอิง: <https://www.naewna.com/likesara/686580>

# ชูชีพการบ้าน นินทาการเมือง

**ต**องรอการตัดสินใจของ ผู้กองธรรมนัส พรหมเผ่า อดีตหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจไทยอีกครั้ง หลังปรับทัพการเมือง นับตั้งแต่กรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ไม่มี ส.ส.ที่ตามมาอยู่เลยแม้แต่คนเดียว ส่งสัญญาณเปิดทางให้ ส.ส.ได้ย้ายพรรคเพื่อเตรียมลงสนามเลือกตั้งครั้งหน้า ก่อนหน้านี้ก็มี 4 ส.ส. ได้แก่



ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า

นายธนัสถ์ ทวีเกื้อกูลกิจ ส.ส.ตาก, นายชนะสิทธิ์ ไควสุรัตน์ ส.ส.อุบลราชธานี และนายณัฐพล จรัสพิพงษ์ ส.ส.สุรินทร์ ที่ได้ไปร่วมกิจกรรมกับพรรคภูมิใจไทย (ภท.) มารยะยะหนึ่งแล้ว และจะลงสมัครรับเลือกตั้งในนามภท.ครั้งหน้า ขณะที่อีก 1 คน คือ นายสะถิระ เผือกประพันธุ์ ส.ส.ชลบุรี ไม่ได้ร่วมกิจกรรมกับเศรษฐกิจไทยมานานแล้ว โดยนายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน และผู้อำนวยการพรรคพลังประชาชน (พปชร.) ต้องการให้ย้ายกลับ

มาอยู่กับ พปชร. แต่นายสะถิระเองก็สนิทสนมกับนายสนธยา คุณปลื้ม ที่มีข่าวว่าจะแยกตัวกลับไปปรึแบรนต์พรรคพลังชล ●

ร.อ.ธรรมนัส เปิดใจว่า ที่ลาออกจากหัวหน้าพรรค เนื่องจากกฎระเบียบที่เคร่งครัดของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่มีรายละเอียดมาก ทำให้ ส.ส.ไม่สามารถทำงานได้เต็มที่เพราะเกรงจะผิดกฎหมายสำหรับทิศทางการทำงานต่อไป เจ้าตัวยืนยันว่า “ขณะนี้ยังไม่ได้คิดย้ายไปอื่น เพราะยังมีเวลาอีกมากที่จะตัดสินใจ และหากตัดสินใจแล้วคงต้องนำ ส.ส.ทั้งบัญชีรายชื่อและ ส.ส.เขตไปด้วยกันทั้งหมด เพราะถือว่าเป็น ส.ส.น้ำดีที่ได้รับเลือกตั้งมาด้วยเสียงของประชาชนในพื้นที่” ส่วนข่าวลือติดกับคนแดนไกลนั้น ยืนยันว่า “ไม่มี” ●

เป็นช่วงจังหวะเวลาที่ ธรรมนัส กำลังเดินมาสู่ “ทางสามแพร่ง” เพราะการก้าวเท้ากลับไปพรรคเพื่อไทยอาจไม่ง่ายอย่างที่คิด เนื่องจาก “เจ้าที่” ทั้งจากสาย ภริยา-ลูก กับสายของ “น้องสาว” นั้น



กำลังเช่นเดียวกับมรดกทางการเมืองกัน อยู่ ต่างฝ่ายต่างมีคนของตัวเอง ทำให้ “เด็กฝาก” จากแดนไกลในยุคนี้ไม่น่าจะ ได้ดีเหมือนเมื่อก่อน แถมต้องไปลุ้นหลัง เลือกตั้งว่าจะได้แบ่งเค้กตามจริงแค่ไหน แต่ถ้าหันหลังกลับไปพรรคพลังประชารัฐ ก็คงถูกกระแสด้านจากนักการเมืองใน ร่มเงาของ 3 ป.อย่างดูเด็ด เพราะต่าง ประสานเสียงว่า หาก “ธรรมนัส” กลับ มา พรรคก็...หายแน่นอน ทางเลือกใน การกลับไปเป็นมือทำงาน “ใต้ดิน” ให้ “บิ๊กป้อม” พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ



พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ

หัวหน้าพรรค แม้ไม่มีบารมีเหมือนเดิม แต่ยังคงอยู่กับฝ่ายอำนาจรัฐ ทั้ง สองเส้นทางจึงมีข้อดี-ข้อเสียพอๆ กัน ●

พลัง “เจ็ดต้น” ทำให้ชื่อ **เศรษฐา ทวีสิน** นักธุรกิจ ถูกหนุนส่งให้ ขึ้นมาเป็นนายกฯ แคนดิเดตเพื่อไทย คู่กับ “อึ้งอึ้งค์” แพทองธาร ชินวัตร หัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยในช่วงการเปิดหน้าทางการเมือง



เศรษฐา ทวีสิน

ส่วน ส.ส.ที่อยู่ต่างมุ้งในตระกูล “ชิน วัตร” ยังคงสงวนท่าที เพราะแหงหวาย เลือกข้างผิดคงอยู่ยาก ทำให้ระดับ แขนงนำต่างออกความเห็นกึกๆ แม้ กระทั่ง “สุทิน คลังแสง” รองหัวหน้า พรรค ยังต้องอวยทั้ง 2 คนแบบเท่าๆ กัน โดยระบุว่า “นายเศรษฐาเป็นบุคคล ที่ประสบความสำเร็จ เป็นนักบริหารที่ ประเทศต้องการ เพราะมีความรู้ความ เข้าใจด้านเศรษฐกิจ ขณะที่ น.ส.แพ ทองธารก็เป็นคนรุ่นใหม่ สามารถนำ เอาเทคโนโลยีและดิจิทัลต่างๆ มาแก้ไข

ปัญหาให้ประชาชนได้ ที่สำคัญมีฐานคะแนนนิยมสูงมากในขณะนี้ ดังนั้นคุณใครก็ได้เป็นนายกฯ ได้หมด เชื่อว่าจะสร้างโอกาสให้พรรค แลนด์สไลด์ได้อย่างแน่นอน ส่งผลให้เราชนะเลือกตั้ง ได้เป็นรัฐบาล ที่แข็งแรง” ●

ภายหลังพรรคประชาธิปัตย์มีมติเสนอชื่อ นายนิริศ ชำนุ รักษ์ ส.ส.พัทลุง เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย แทน

นายนิพนธ์ บุญญามณี ที่ลาออก และ นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ได้ส่งรายชื่อไปให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พิจารณาเสนอชื่อขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายแล้วนั้น เมื่อดูท่าทีของ พล.อ.ประยุทธ์ ในพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตในหลวง ร.9 ที่ได้เดินทักทาย ครม.ที่มาร่วมพิธี และมีช่วงหนึ่งได้พูดคุยกับนายจรินทร์ โดยกล่าวช่วงท้ายการทักทายว่า “ขอให้ออกจังหวัดหนึ่ง” จึงคาดว่า การปรับ ครม.อาจต้องรอสัญญาณหลายอย่างถึงจะเดินหน้าต่อไปได้ ●



จรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์